



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 9 มกราคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. เฉลิมชัย ศรีอ่อน ต่อยอด 5 ยุทธศาสตร์ จัด BCG เสริมทัพ 'เกษตร'	มติชน
2. พณ.เปิด667จุดขายหมูถูกทั่วประเทศ. 'ประภัตร'ถกช่วยผู้เลี้ยงรายย่อย	มติชน
3. สกัดเข้มโรคระบาดหมู	ไทยรัฐ
4. ภาพข่าว: น้ำยมแห้ง	มติชน (กรอบบ่าย)
5. ทุ่ม3หมื่นล้านแก้หมูแพง	ข่าวสด
6. คอลัมน์: ข้าวสั้นหันโลก: ชมทุ่งทานตะวัน	ไทยรัฐ
7. คอลัมน์: เศรษฐศาสตร์วันหยุด: เรื่องหมูๆที่ไม่หมู	แนวหน้า
8. พาณิชย์ผุด 667 จุดทั่วประเทศ. ขายหมูราคาถูกลง 150 บาท/กก.	แนวหน้า
9. 'แก๊สหุงต้ม'จ่อขยับ ค่าไฟด้วย อ่วมต่อ-หมูแพง	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
10. เอกชนจี้กู้วิกฤติหมูแพง เร่งแก้ไขทั้งระบบ	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)

\*\*\*\*\*

# โฉมชัย ศรีอ่อน ต่อ ยอด 5 ยุทธศาสตร์ จัด BCG เสริมทัพ 'เกษตร'

**หมายเหตุ** - นายโฉมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ฉายภาพภาคการเกษตรทั้งปี 2564 และแผนการขับเคลื่อนในปี 2565 และพยายามพัฒนาภาคการเกษตรให้ทันสมัยใหม่ ซึ่งมีการแข่งขันกันสูงขึ้นในตลาดโลก

**ปี** 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เริ่มยุทธศาสตร์ไว้ 5 ด้าน คือ 1.นโยบายตลาดนำการผลิต ซึ่งจะมีการผูกโยงให้เข้ากับการตลาด มีการพัฒนาตลาด และฝึกเกษตรกรให้เป็นพ่อค้า แม่ค้า มีการแนะนำตลาดออนไลน์ โมเดิร์นเทรด เพื่อตัดวงจรของพ่อค้าคนกลางให้ได้มากที่สุด 2.ยุทธศาสตร์เทคโนโลยี 4.0 ซึ่งเป็นการรองรับช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 ตลอด 2 ปี โดยมีการแนะนำให้เกษตรกรรู้จักการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเกษตรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ และเป็นการลดจำนวนแรงงาน รวมถึงควบคุมคุณภาพผลผลิต และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น

3.ยุทธศาสตร์ 3S เกษตรปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืน เรื่องนี้เข้ากับเทรนด์หลังจากช่วงหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 โลกต้องการสิ่งที่ดีที่สุด คือ อาหารที่ปลอดภัย ซึ่งทางกระทรวงได้พัฒนาแปลงเกษตรให้เป็นมาตรฐาน GIP (Good Importing Practice) และมีการพัฒนาในส่วนของเนื้อสัตว์ที่เรียกว่า "ปศุสัตว์ OK" เพื่อเป็นการยืนยันถึงคุณภาพ 4.เกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวพระราชดำรัส (ศาสตร์พระราชา) โดยเป็นการนำทฤษฎีเกษตรพอเพียงมาใช้ นำไปสู่โครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยที่มีกว่า 40-50% ของ



ชมชลปวีติโอ

ประชากรไทย

และ 5.ยุทธศาสตร์การบูรณาการกับส่วนราชการอื่นๆ และภาคเอกชน อาทิ การประสานงานเรื่องโลจิสติกส์ การตลาดออนไลน์ โมเดิร์นเทรด

หากจะพูดถึงความสำเร็จของภาคเกษตรให้เห็นภาพ คือ ปัจจุบันภาคเกษตรสามารถประคองผลิตภัณ์ที่มวลรวมของประเทศได้ วัตจากมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีการส่งออกในส่วนสินค้าพืช

สัตว์ หรือสินค้าแปรรูป เม็ดเงินที่ได้จะตกอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด ซึ่งต่างจากอุตสาหกรรมประเภทอื่นที่อาจจะได้เงินจากค่าแรง หรือค่าภาษี แต่ผลิตภัณ์ที่เกษตรจะสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศ 100%

เมื่อปี 2563 สินค้าเกษตรที่ส่งออกมีมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท และเมื่อเดือนตุลาคม 2564 การส่งออกสินค้าเกษตรมีมูลค่ากว่า 1.5-1.6 แสน



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: ฉบับพิเศษ/-

วันที่: อาทิตย์ 9 มกราคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16009

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 112.86

Ad Value: 174,933

PRValue (x3): 524,799

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เอลิมชัย ศรีอ่อน ต่อยอด 5 ยุทธศาสตร์ จัด BCG เสริมทัพ 'เกษตร'

ล้านบาท คาดว่าเมื่อจบปี 2564 จะมีมูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นอีก 2 แสนล้านบาท ยังไม่รวมกับสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารสัตว์ที่ไทยติด 1 ใน 3 ของโลก ที่มีมูลค่าการส่งออกในส่วนนี้กว่า 6-7 หมื่นล้านบาท

ดังนั้น หากมีการรวมสินค้าทุกตัวของภาคเกษตร จีดีพีภาคเกษตรจะต้องมากกว่า 8% ของจีดีพีไทย หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.23 ล้านล้านบาท

ฉะนั้น ปี 2565 โครงการที่จะผลักดันคือการสร้างไทยเป็นครัวโลกจะเข้มข้นมากขึ้น และจะมีการจัดทำ Agri-Map ทั้ง 77 จังหวัดใหม่ ดังนั้น การตรวจสอบสภาพดินและภูมิอากาศจะสามารถระบุได้ชัดเจนและเหมาะสมกับการปลูกพืชที่ตรงต่อพื้นที่และความต้องการมากขึ้นอีกด้วย

"การเพิ่มขึ้นของจีดีพีเกษตรนั้นมีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็นสองหลัก เป็นความหวัง ความมุ่งมั่นและตั้งใจของผม และข้าราชการกระทรวงเกษตรฯทุกคนที่อยู่กัน"

ส่วนการส่งออกที่ถือเป็นพระเอกของไทยอย่างทุเรียน เป็นอีกหนึ่งผลผลิตที่ไทยต้องรักษาตลาดการส่งออกไว้ให้ได้ ซึ่งในปี 2564 มูลค่าการส่งออกทุเรียนพุ่งไปกว่า 1 แสนล้านบาท แต่เชื่อว่าไทยจะสามารถเพิ่มรายได้จากส่วนนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 30% ต่อปีไปเรื่อยๆ ส่วนสินค้าอื่นๆ อาทิ ลำไย มันสำปะหลัง และยางพารา ก็เป็นดาวเด่นที่เราจะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มในการที่จะนำเม็ดเงินเข้าประเทศ รวมถึงเข้าสู่กระแสการเกษตรโดยตรงด้วย

ขณะที่สินค้าปศุสัตว์ กระทรวงเริ่มโครงการปศุสัตว์แซนด์บ็อกซ์ในการควบคุมและรักษาคุณภาพ เพื่อให้เป็นที่รองรับของนานาชาติ โดยมองว่าสินค้าที่มีอนาคตคือ ไก่และเนื้อวัว เนื่องจากเราสามารถควบคุมโรคต่างๆ ในสัตว์ได้แล้ว อาทิ โรคอหิวาต์ สกีน ส่วนไก่ก็เริ่มเปิดตลาดแล้วแต่ยังติดขัดขั้นตอนไปเจรจากับต่างประเทศเพราะต้องกักตัว

ก่อนหน้านี้กระทรวงได้จัดทำพิธีสารข้อตกลงแล้วผ่านทางออนไลน์ แต่ไม่เหมือนกับการไปนั่งคุยเจรจาด้วยตนเอง ตั้งเป้าไว้ว่าหากในปี 2565 จีนเปิดประเทศให้เดินทางเข้าได้แบบไม่ต้องกักตัวจะเร่งดำเนินการทันที

ส่วนเรื่องรถไฟจีน-ลาว เป็นอีกโปรเจกต์ที่กระทรวงตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อดำเนินการประสานงานเรื่องโลจิสติกส์และปริมาณสินค้าที่จะข้ามแดน ส่วนนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะส่งสินค้าไปได้

ขณะที่เรื่องของกรมการลดมลภาวะ ปี 2564 กระทรวงมีการลดการเผาไหม้กว่า 50% ซึ่งเป็นการตรวจสอบจากจุดความร้อนที่มีอยู่ใน

ประเทศลดลง แม้จำนวนจะลดลงแล้วแต่ต้องรณรงค์ต่อไป นอกจากนี้ กระทรวงได้จับมือกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ทำเอ็มโอยูสร้างความยั่งยืนโครงการผลิตไฟฟ้าและพลังไฟฟ้าจากพืชพลังงานระยะโครงการ 10 ปี ซึ่งเป็นอีกมาตรการที่จะดึงพืชพลังงานมาใช้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งผลผลิตในอนาคตที่มีความต้องการพลังงานบริสุทธิมากขึ้น โดยทำควบคู่กับการทำ Agri-Map ทั้ง 77 จังหวัด เพื่อแยกพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกพืช อาทิ ข้าว เพื่อหันมาปลูกพืชที่ได้ผลประโยชน์มากกว่าอย่างพืชพลังงาน อาทิ ยูคาลิปตัส ญูนาเนียร์ และไม้ ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ว่าเหมาะที่จะปลูกพืชชนิดไหน อาทิ การคิดพื้นที่นาตอนประมาณ 2 ล้านไร่ มาปลูกพืชเหล่านี้ทดแทนจะช่วยในเรื่องการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

อีกส่วนหนึ่งจะนำซากสิ่งเหลือใช้จากภาคเกษตรมาเป็นวัตถุดิบเพื่อแปรรูปเป็นพลังงาน เพื่อลดการเผาของเกษตรกรและเป็นการลดคาร์บอนและช่วยลดโลกร้อนได้ ตามนโยบาย BCG ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อีกด้วย

นอกจากนี้ ได้ศึกษาพื้นที่ภาคใต้ที่มีการปลูกปาล์มและยางพาราค่อนข้างเยอะ เศษที่เหลือจากการตัดสามารถนำมาเป็นพลังงานได้ บวกกับการปลูกเป็นแปลงซึ่งในส่วนนี้อยู่ในกระบวนการที่ศึกษามากกว่าครึ่งปีแล้ว ส่วนพื้นที่ในการปลูกพืชพลังงาน 2 ล้านไร่ จะลดกันไปทั่วประเทศ และจะประชาสัมพันธ์ให้มีการรวมกลุ่มกันทำเป็นแปลงใหญ่ หรือธุรกิจชุมชน เพื่อให้ง่ายต่อการบริหาร และเป็นการช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการอีกด้วย

ปัจจุบันพืชเกษตรที่เป็นวัตถุดิบหลัก อาทิ ยางพาราและปาล์ม มีจำนวนมากอยู่แล้ว แต่ในส่วนพืชอื่นๆ ที่ต้องปลูกใหม่ พืชแต่ละชนิดจะใช้เวลาแตกต่างกันไป แต่เมื่อมีการเติบโตพืชแต่ละชนิดก็จะมีการโตที่หมุนเวียนกันไป ยืนยันว่าวัตถุดิบในการผลิตพลังงานไม่ขาดแน่นอน

สำหรับเป้าหมายของโครงการดังกล่าวต้องการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างต่ำปีละ 10% ส่วนรายได้ต่อหัวจะไม่เท่ากัน เนื่องจากภาคการเกษตรแบ่งเป็นหลายส่วน อาทิ ชาวสวนทุเรียน เฉพาะภาคตะวันออกมีรายได้โดยรวมกว่า 5-6 หมื่นล้านบาท ไม่รวมที่อื่น แต่ในกลุ่มของผู้ปลูกมันสำปะหลังจะมีรายได้ที่ถูกลง แต่ต้องยอมรับว่ารายได้ของเกษตรกรในวันนี้ยังไม่มาก ซึ่งเป็นโจทย์ของกระทรวงที่ต้องเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรให้ได้

อีกเรื่องที่ต้องขับเคลื่อนปี 2565 คือ

เรื่องเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) หรือ BCG ซึ่งเป็นเทรนด์ของโลก เชื่อว่าทุกประเทศต้องช่วยกัน แม้กระทั่งเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ต้องนำ BCG ไปปรับใช้ด้วย

การขับเคลื่อนในเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (เอเปค) จะใช้วิธีสร้างสารในการหารือกับประเทศสมาชิก ประเด็นที่จะมีการพูดคุย อาทิ การทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร และการอำนวยความสะดวกในการค้าขายต่างแดน เป็นต้น เรื่องนี้จะรวมอยู่ในสารที่จะเสนอเป็นนโยบายในการประชุมเพื่อลงนามร่วมกันต่อไป เบื้องต้นทางกระทรวงได้ดำเนินการทำกรอบความร่วมมือเบื้องต้นไว้แล้ว

ความกังวลปี 2565 คือ ภาคการส่งออก เพราะปัญหาอุปสรรคจะทำให้สะดุด อาจมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนปีที่ผ่านมา ที่ในบางสินค้าตรวจพบเชื้อโควิด-19 เรื่องนี้มีการแก้ไข และเข้มงวดรวมถึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรและภาคเอกชนในการตรวจสอบสินค้า เพราะเป็นผลประโยชน์โดยตรงของทั้งเกษตรกร ภาคเอกชน และประเทศชาติ รัฐจึงต้องเข้มงวด

เรื่องที่ไม่กังวล คือ เรื่องน้ำ เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณต้นทุน ปี 2564 มีมากกว่าปี 2563 แม้จะไม่มากนักแต่ก็ต้องปฏิบัติตามแผนต่อไป เพราะไม่ว่าน้ำจะมากหรือน้อย ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด ทั้งนี้ มีการเพิ่มพื้นที่แหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็กเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงได้มากขึ้น เรื่องนี้จะมีการทำข้อมูลเสนอสำนักงบประมาณเพื่อขอใช้งบ ปี 2566 หรืองบประมาณจากเงินกู้ตามความจำเป็น โดยทางกระทรวงจะไปอธิบายผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ของบกลางเพื่อมาสร้างแหล่งน้ำประมาณ 3 พันล้านบาท งบเงินกู้ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ส่วนการขอขบ ปี 2566 จะต้องเป็นการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณ และคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ภาคเกษตรปี 2565 อาจไม่มีคำนิยาม แต่สิ่งที่จะขับเคลื่อนคือ "คุณภาพและความปลอดภัย" สินค้าทุกชนิดไม่ว่าจะพืชหรือสัตว์ต้องมีความปลอดภัย และสิ่งที่จะต้องการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริง คือ การผลักดันให้มาตรฐานไทยเป็นมาตรฐานสากล หากผ่านมาตรฐานที่ไทยรับรองแล้วไม่ครที่ จะต้องไปตรวจสอบอีก แต่เรื่องนี้ยังต้องปรับปรุงมาตรฐานอีกพอสมควร เพราะปัจจุบันมาตรฐานสินค้าบางตัวที่ผ่านการรับรองแล้วเมื่อไปประเทศอื่นยังต้องมีการรับรองจากประเทศต้นทางอีกครั้ง ถึงแม้ว่าการเดินทางเรื่องนี้จะยากแต่ก็จะเดินทางต่อ โดยจะเริ่มจากสินค้าที่มีการส่งออก

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: ฉบับพิเศษ/-

วันที่: อาทิตย์ 9 มกราคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16009

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 112.86

Ad Value: 174,933

PRValue (x3): 524,799

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เฉลิมชัย ศรีอ่อน ต่อยอด 5 ยุทธศาสตร์ จัด BCG เสริมทัพ 'เกษตร'

มากอย่างผลไม้ จากเดิมการที่ส่งสินค้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นและยุโรป สินค้าไทยต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศนั้นๆ ถึงจะส่งเข้าประเทศต้นทางได้ ดังนั้น ในอนาคตจะต้องพัฒนาเพื่อให้ไทยมีมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและลดขั้นตอนในการส่งสินค้าต่อไป

ยืนยันว่าการดูแลเกษตรกรไม่ใช่ภาระ แต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องทำอยู่แล้ว



## พณ.เปิด667จุดขายหมูถูกทั่วประเทศ. 'ประภัตร' ถกช่วยผู้เลี้ยงรายย่อย

ร้านอาหารไวยปิดเร็วกระทบหนัก วอนเลื่อนขึ้น  
แอลพีจี ก.พ. ทรัคพาเวอร์เลื่อนชุมนุม 14 ม.ค.  
หนีโอมิครอน พณ.ขายหมูถูก 667 หน่วยบริการ  
'ประภัตร' แก้มุแพง 7 จว. เหนือช่วยผู้เลี้ยงรายย่อย  
ปศุสัตว์สกัดอหิวาต์แอฟริกาในหมู

(อ่านต่อหน้า 6)



ประภัตร โพธสุธน

### ต่อจากหน้า 1

### หมูถูก

#### พณ.ขายหมูถูก667หน่วยบริการ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม นางมลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาเนื้อหมูที่มีราคาแพงว่า ขณะนี้ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 แห่งทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์ราคาเนื้อหมูที่จำหน่ายให้กับประชาชนผ่านห้างสรรพสินค้าและตลาดได้รับการรายงานจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดว่าขณะนี้ราคาหมูเนื้อแดงกิโลกรัม (กก.) ละ 160-200 บาท ล่าสุด พบว่าประชาชนที่ซื้อเนื้อสุกรฆ่าและ ส่วนใหญ่นำไปปรุงอาหารสำเร็จรูปเพื่อจัดจำหน่ายและบริโภคตามปกติ ขณะที่ผู้ประกอบการค้ายังไม่ปรับราคาอาหารปรุงสำเร็จ แต่หันไปใช้วัตถุดิบจากเนื้อสัตว์ประเภทอื่น อาทิ เนื้อปลา เนื้อไก่

นางมลลิกากล่าวว่า ขณะนี้ นายจรินทร์ได้สั่งการให้ดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาหมูช่วยประชาชน ครั้งที่ 2 จากครั้งแรกดำเนินโครงการพฤศจิกายน 2564 เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นระยะเวลา 1 เดือนสิ้นสุดลงแล้ว แต่ราคาเนื้อหมูในตลาดยังไม่ลดลง ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วน ช่วยให้ผู้เลี้ยงรายย่อยมีช่องทางเลือกซื้อเนื้อหมูราคาถูกกว่าท้องตลาด ประชาชนสามารถเลือกซื้อหมูเนื้อแดงราคา 150 บาทต่อ กก. โดยสามารถเช็กจุดจำหน่ายกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในเขตที่ท่านอาศัย

อยู่ได้ทั้งหมด 667 หน่วยบริการ

นางมลลิกากล่าวว่า แบ่งเป็น ในกรุงเทพมหานคร 116 หน่วยบริการ แยกเป็นรถโมบายตระเวนตามพื้นที่ 50 คัน ตั้งจุดบริการ 50 แห่ง รวมสมาคมอีก 16 แห่ง และในต่างจังหวัด 551 แห่ง รวมเป็น 667 หน่วยบริการ โดยให้พาณิชย์จังหวัดประสานงานกับตลาดหรือสถานที่จัดโครงการขึ้นจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2565 ถือเป็นมาตรการเสริมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนนอกเหนือจากมาตรการอื่นๆ โดยใน กทม.ถึง 31 มกราคม ต่างจังหวัด 15 มกราคม

#### ชาวบ้านตอบรับแห่ซื้อโลละ150บ.

นางมลลิกากล่าวว่า นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังกำชับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศดำเนินการแจ้งกำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร ห้ามกักตุนสินค้าและแนะนำให้มีการปิดป้ายแสดงสินค้าจำหน่ายให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ด้าน น.ส.อริญา คุรุชคาบแก้ว แม่ค้าแผงหมู ในตลาดสดมหาสารเทศบาลเมืองกระบี่ กล่าวว่า หลังจากกระทรวงพาณิชย์ มีโครงการหมูพาณิชย์ลดราคาหมูเนื้อแดงราคา กก.ละ 150 บาท พบว่าเมื่อลูกค้าเห็นจะแวะซื้อทันทีไม่ลังเล ยอมรับว่าหลังเข้าร่วมโครงการวันนี้ยอดขายดีขึ้น

#### ปศุสัตว์สกัดอหิวาต์แอฟริกาในหมู

นายสัตวแพทย์สรวิศธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงข่าวการเกิดโรคระบาดในสุกรหลายพื้นที่ของไทย ส่งผลให้ราคาเนื้อสุกรปรับ

สูงขึ้น และเชื่อว่าเป็นการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (แอฟริกา) ว่าขณะนี้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (แอฟริกา) ระบาดในภูมิภาคต่างๆ 35 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ จีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และเมียนมา ล่าสุด กรมจึงกำหนดมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันอย่างเข้มงวด ในเชิงรุกและเชิงรับในทุกพื้นที่ของประเทศไทย หากพบฟาร์มสุกรในไทยมีความเสี่ยงระดับสูงถึงสูงมาก จะดำเนินการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในทันที ด้วยการทำลาย อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 พร้อมخذใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลาย รวมทั้งดำเนินการเฝ้าระวังโรคทั้งในเชิงรุกและเชิงรับในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

"กรมมีความห่วงใยเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร การลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคในระยะยาว มีความจำเป็นต้องดำเนินการมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้น ล่าสุด ได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจค้นหา สอบสวนโรค เพื่อหาสาเหตุการระบาดของโรคสุกร และขอความร่วมมือเกษตรกรให้ความสำคัญในการดูแลสุกรอย่างใกล้ชิด ป้องกันโรคภายในฟาร์ม มีคอกคัดสัตว์เพื่อขายแยกจากฟาร์ม ป้องกันพ่อค้าที่รับซื้อสุกรอาจนำเชื้อมาสู่ฟาร์มหากพบเห็นสัตว์ป่วยหรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ห้ามนำสัตว์ป่วยตายไปจำหน่าย และรีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอ อาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อให้การช่วยเหลือ ตรวจสอบ และลดความเสี่ยงหายจากโรคระบาดอย่างรวดเร็วต่อไป" นายสัตวแพทย์สรวิศกล่าว

#### 'ประภัตร' แก้มุแพง7จว. เหนือ

ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัดภาคเหนือ กลุ่มสุกรรายย่อย และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาเนื้อหมูและรับทราบปัญหาในพื้นที่

นายประภัตรกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก จากปัญหาราคาหมูเพิ่มสูงขึ้นถึงกว่า 200 บาท/กิโลกรัม จึงได้อนุมัติเงินกว่า 30,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงรายย่อยกว่า 180,000 ราย กลับมาเลี้ยงสุกรอีกครั้ง โดยกรมปศุสัตว์สั่งการเร่งให้ทุกพื้นที่ประเมินระดับความเสี่ยงด้านระบาด



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 9 มกราคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16009

หน้า: 1 (ล่าง), 6

Col.Inch: 126.67

Ad Value: 196,338.50

PRValue (x3): 589,015.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: พณ.เปิด667จุดขายหมูถูกทั่วประเทศ. 'ประภัตร'ถกช่วยผู้เลี้ยงรายย่อย

วิทยา สัตวแพทย์ เพื่อหาพื้นที่เป้าหมาย และสำรวจความต้องการกลับมาเลี้ยงอีกครั้งภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ เพื่อได้ข้อเท็จจริงและให้แต่ละพื้นที่เดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการ จัดลำดับความสำคัญ และวางแผนการผลิต ส่วนทางด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ได้เตรียมมาตรการและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงรายย่อยกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง พร้อมเติมทุนแก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ภายใต้โครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร

## ลำปางเปิด2จุดขายเนื้อหมูถูก

ที่ จ.ลำปาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง เปิดจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดงราคาถูก 2 จุด ที่จำหน่ายราคาไม่เกินกิโลกรัมละ 150 บาท ทั้งนี้ นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจสถานการณ์ทั้ง 13 อำเภอ พร้อมหาผู้จำหน่ายเนื้อสุกรในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือจำหน่ายเนื้อสุกร (เนื้อแดง) ในราคาไม่เกิน 150 บาท ต่อกิโลกรัม ซึ่งปัจจุบันมีร้านที่เข้าร่วม คือ ร้านหมูอนามัย เอส เค อินเตอร์ฟู้ด สาขาลำปาง อ.เมือง หน้าที่ตลาดสดอัคริน (ฝั่งหน้าโรงหนัง) และสาขาอำเภอเถิน มีปริมาณเนื้อหมูจำหน่าย 150-200 กิโลกรัม โดยจำหน่ายระหว่างวันที่ 5-19 มกราคม

ที่ตลาดสดเทศบาล 2 เทศบาลเมืองพิจิตร หลังจากหมูมีราคาแพง ประชาชนจึงหันมาเลือกซื้อเนื้อไก่ที่มีราคาถูกกว่าไปประกอบอาหารจำนวนมากขึ้น จากการสำรวจแผงจำหน่ายเนื้อไก่ มีการปรับขึ้นราคา กิโลกรัมละ 10 บาท โดยนายทัญญู กองรส พ่อค้าแผงจำหน่ายเนื้อไก่ กล่าวว่า ไก่ตัวจากเดิมจำหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 70 บาท ปรับเพิ่มเป็น กิโลกรัมละ 80 บาท ส่วนเนื้อชำแหละทั้งเนื้อหน้าอก น่อง สะโพกไก่ ก็ปรับขึ้นอีกเฉลี่ย กิโลกรัมละ 10 บาท เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เนื้อไก่ถูกกว่าเนื้อหมูทำให้ประชาชนหันมาบริโภคเนื้อไก่กันมากขึ้น

ที่ จ.ตรัง ร้านข้าวแกงได้รับผลกระทบจากราคาหมูแพง ทำให้ต้องปรับลดการนำเนื้อหมูมาทำอาหาร โดยนำปลาหรือไก่มาทำอาหารมากขึ้น อีกทั้งมีการปรับราคาข้าวแกงขึ้นจานละ 5 บาท เนื่องจากแบกรับต้นทุนไม่ไหว โดยนางสมใจ ยิ่งขจร แม่ค้าขายข้าวแกง บริเวณอนุสาวรีย์พระยาธิรักษานุประดิษฐ์ อ.เมืองตรัง กล่าวว่า จากการที่เนื้อหมูมีราคาแพงขึ้น ทำให้ร้านข้าวแกงได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ทาง

ร้านได้ปรับลดการนำหมูมาทำอาหารลง แต่ยังมีเมนูอาหารที่ทำจากหมู แต่ไม่มาก โดยจะนำปลาและไก่มาทำอาหารแทนกับข้าวบางอย่างที่มีหมูจะปรับเพิ่มขึ้นอีก 5 บาท

## สรุบบิใหม่เที่ยวบินร่วง34.54%

รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) แจ้งสรุบบิใหม่เที่ยวบินในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2565 พบว่า การเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ลดลง 1.16% จากปี 2564 ขณะที่จำนวนเที่ยวบินในปี 2565 ลดลง 34.54% และปริมาณการขนส่งสินค้าในปี 2565 ลดลง 22.58% ทั้งนี้ ท่าอากาศยานในสังกัด ทย. ที่มีจำนวนผู้โดยสารมากที่สุดอันดับ 1 คือ ท่าอากาศยานอุดรธานี 16,507 คน อันดับ 2 ท่าอากาศยานขอนแก่น 13,927 คน และอันดับ 3 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 13,600 คน โดยจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานในสังกัดมีทั้งสิ้น 117,865 คน

รายงานข่าวระบุว่า สำหรับท่าอากาศยานที่มีจำนวนเที่ยวบินพาณิชย์มากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จำนวน 162 เที่ยวบิน ท่าอากาศยานอุดรธานี 124 เที่ยวบิน และท่าอากาศยานขอนแก่น 104 เที่ยวบิน โดยมีจำนวนเที่ยวบินพาณิชย์ที่ท่าอากาศยานในสังกัดมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,010 เที่ยวบิน และท่าอากาศยานที่มีการขนส่งสินค้ามากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จำนวน 3,981 กิโลกรัม (กก.) ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 2,381 กก. และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 2,371 กก. โดยจำนวนการขนส่งสินค้าของท่าอากาศยานในสังกัดมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 13,677 กก.

## ร้านอาหารออนไลน์ขึ้นแอลพีจี.พ.

น.ส.ประภัสสร รังสิโรจน์ นายกสมาคมร้านอาหารไทยและสตรีฟู้ด กล่าวว่า กรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ประกาศเลื่อนเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ แบบไม่มีกำหนด จากเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 16 มกราคม 2565 เนื่องจากการสอบสวนโรคช่วงหลังปีใหม่ พบว่าหลายสถานบันเทิงแจ้งว่าจะปรับให้เป็นร้านอาหาร เปิดให้บริการ และจะมีมาตรการสกัดการแพร่กระจายเชื้อไปหลายแห่งทั่วประเทศ ส่วนผู้ประกอบการร้านอาหาร แม้จะให้ตั้งถึง 21.00 น. แต่เบื้องต้นยังไม่ได้รับผลกระทบเพราะไม่ใช้รายได้หลัก แต่ช่วยเพิ่มบรรยากาศในการ

รับประทานอาหารเท่านั้น น.ส.ประภัสสรกล่าวว่า ทั้งนี้จากการสำรวจปัจจัยผลกระทบต่อร้านอาหาร พบว่า โอมิครอนจะยังไม่ได้สร้างผลกระทบต่อธุรกิจอาหารมากนัก แต่สิ่งที่กระทบคือ ราคาวัตถุดิบ ราคาพลังงานก๊าซหุงต้มที่เตรียมปรับขึ้นราคาเดือนกุมภาพันธ์นี้ ดังนั้นอยากเสนอให้รัฐบาลชะลอการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มไว้ก่อน รวมทั้งค่าไฟ ส่วนกรณีที่รัฐบาลเตรียมออกโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 เป็นเรื่องดี แต่อยากให้รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ด้วย เพื่อให้ผู้ประกอบการผ่านพ้นไปได้ ไม่ได้หวังกำไรแล้ว

นายธนกร คุปต์จิตต์ เลขานุการสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย กล่าวว่า จากมติ ศบค. ที่ประกาศเลื่อนเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ แบบไม่มีกำหนดนั้น อยากให้พิจารณาตัวเลขวันที่ 1-15 มกราคมก่อน ถ้าแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มขึ้นตามลักษณะที่ติดง่ายแต่ไม่รุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต รัฐบาลควรพิจารณามาตรการผ่อนคลายน้อยลง โดยเฉพาะร้านอาหาร ควรอนุญาตให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มากขึ้น ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข และอนุญาตให้เปิดสถานบันเทิงได้ตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ ขณะเดียวกันควรไปเข้มงวดกับร้านที่แอบเปิดให้บริการเสมือนสถานบันเทิง ผับ บาร์ ด้วยให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นแหล่งแพร่เชื้อ (อ่านต่อ น.2)

## เลื่อนทรคพาวเวอร์หนีโอมิครอน

นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ส่งผลให้ สหพันธ์ฯตัดสินใจเลื่อนกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์พลังของคนรถบรรทุก (ทรค พาวเวอร์) รอบสุดท้ายหรือทรคพาวเวอร์ไฟนอลซีซั่น กว่า 1,000 คัน เพื่อแสดงสัญลักษณ์กดดันรัฐบาล จากเดิมกำหนดวันที่ 14 มกราคมนี้ ต้องเลื่อนออกไปก่อน เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคที่อาจเพิ่มขึ้นได้ และหลังจากนี้จะมีการหารือและติดตามสถานการณ์อีกครั้งว่าจะเลื่อนไปจัดกิจกรรมเมื่อใดต่อไป โดยต้องการให้ภาครัฐตรึงราคาน้ำมันดีเซลที่ 27 บาทต่อลิตร เนื่องจากสมาชิกแบกรับราคาค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นไม่ไหว และเป็นการแสดงจุดยืนพร้อมกดดันให้รัฐบาลหันกลับมาช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกและภาคขนส่งอีกด้วย

นายอภิชาติกล่าวว่า ส่วนประเด็นที่ก่อนหน้านี้ทางสหพันธ์ฯเตรียมยกระดับมาตรการเรียกร้อง โดยจะประกาศขึ้นราคาค่าขนส่งเพิ่ม 20% นั้น ขณะนี้ได้ชะลอการขึ้นราคาค่าขนส่งไปก่อน แมต่อนี้ทางผู้ประกอบการรถบรรทุกจะได้รับผลกระทบ เนื่องจากปัจจุบันราคาพืชไร่และราคาสินค้าอุปโภค บริโภค บางรายการเพิ่มขึ้นกว่า 20% จึงไม่ยกออกมาเรียกร้องจนซ้ำเติมประชาชน

## ร้านอาหารกระทบ-ท้อแท้

ที่ จ.นครราชสีมา นายจิระศักดิ์ คาระวิวัฒน์ ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จากกรณีที่ ศบค. ออกมาประกาศให้ จ.นครราชสีมา เป็น 1 ใน 69 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสีส้ม โดยตีมูลค่าและเครื่องตีมูลค่าออกจากร้าน ไม่เกิน 21.00 น.นั้น ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ซ้ำเติมกับที่ได้รับผลกระทบมาก่อนหน้านั้นแล้วหลายระลอก ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการร้านอาหารพยายามปรับระดับประคองตัวเองให้อยู่รอด วางมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด เมื่อมีการระบาดมักจะถูกโยนความผิดมาให้ร้านอาหารเป็นจำเลยของสังคมตลอด และถูกสั่งปิดร้านครั้งแล้วครั้งเล่าจนผู้ประกอบการร้านอาหารเกิดความท้อแท้ ต้องปิดกิจการไปแล้วเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ในความเป็นจริงการระบาดของเชื้อสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกกิจการที่มีคนใช้บริการมากๆ แต่คนที่ออกกฎระเบียบเป็นคนที่ไม่เข้าใจ และมีเงินเดือนประจำอยู่แล้วจึงไม่เดือดร้อน วันดีคืนดีคิดจะ

ออกกฎระเบียบมาควบคุมก็ออกมาเลย ไม่เคยถามผู้ประกอบการบ้างว่าเดือดร้อนอย่างไรบ้าง มีอะไรพอที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาบ้าง ตอนนี้อยากให้รัฐบาลได้เปิดช่องทางรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการบ้าง อย่างน้อยก็เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการได้สะท้อนปัญหาและเสนอความคิดเห็นในการร่วมกันแก้ไขปัญหา

นายเสน่ห์ สมศรี เลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร กล่าวว่า สำหรับมาตรการที่จะใช้กับร้านอาหารอยากให้ใช้มาตรการเหมือนเดิม แม้ว่า จ.ชลบุรี จะมีความรุนแรงเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ก็ตาม โดยเฉพาะการตีมูลค่าได้ไม่เกิน 21.00 น. และไม่ขอให้มีการนั่งกิน นั่งดื่มภายในร้าน เพราะเกิดผลกระทบอย่างมากมาย การค้าขายจะลดไปมาก 40-60 เปอร์เซ็นต์ ที่สำคัญลูกจ้างก็ต้องลดเงินเดือนอีก จะส่งผลกระทบต่อทั้งระบบ



# สกัดเข้มโรคระบาดหมู

## 'ปศุสัตว์'ส่งทีมลุย ตรวจฟาร์มทั่วประเทศ กั้นเหตุราคาแพง

อธิบดีกรมปศุสัตว์ส่งหน่วยเฉพาะกิจลุย  
ตรวจฟาร์มหมูทั่วประเทศ ป้องกันโรคระบาด  
หลังมีข่าวโรคอหิวาต์แอฟริกา ★ มีต่อหน้า 11

สกัดเข้ม ☆ ต่อจากหน้า 1

ในหมูระบาดหนัก ทำให้ราคาพุ่งจนผู้บริโภคเดือดร้อน  
รับระบาดแล้วใน 35 ประเทศทั่วโลกแล้วถ้าระบาด  
ในประเทศไทยจะกำจัดโรคได้ยาก เพราะไม่มีวัคซีน  
ป้องกันและยารักษา ต้องตัดใจทำลายทิ้งอย่างเดียว  
แต่ยังไม่พบติดต่อดูคนและสัตว์ประเภทอื่น

กรมปศุสัตว์ระดมพลค้นหาสอบสวนโรคทุก  
พื้นที่เน้นย้ำเรื่องระบบการป้องกันโรคภายในฟาร์ม  
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเกิดโรคระบาดในสุกร เมื่อ  
วันที่ 8 ม.ค. นายสัตวแพทย์ (น.สพ.) สุวิศ ธานีโต  
อธิบดีกรมปศุสัตว์ ซึ่งแจ้งกรณีสื่อมวลชนนำเสนอ  
ข่าวว่าขณะนี้เกิดโรคระบาดในสุกรหลายพื้นที่ของ  
ประเทศไทย ส่งผลให้ราคาเนื้อสุกรปรับสูงขึ้นเชื่อว่  
เป็นการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)  
ทั้งนี้ โรคเอดสอพเป็นโรคไวรัสติดต่อร้ายแรงในสุกร  
ที่แพร่กระจายในภูมิภาคต่างๆ 35 ประเทศทั่วโลก  
หากพบการระบาดโรคในประเทศแล้วจะกำจัด  
โรคได้ยาก เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยา  
รักษาโรค นอกจากนี้ เชื้อไวรัสที่ก่อโรคนั้นทนทาน  
ในผลิตภัณฑ์จากสุกรและสิ่งแวดล้อมสูง แม้โรคนี้  
จะไม่ติดต่อดูคนและสัตว์อื่นแต่ก่อให้เกิดความ  
เสียหายทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงและยังคงมี  
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขยายเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง  
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเกษตรกร  
ผู้เลี้ยงสุกรของแต่ละประเทศ

ดังนั้นจากสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่อง  
ของโรคเอดสอพในประเทศเพื่อนบ้านและทั่วโลก  
กรมปศุสัตว์กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม  
และป้องกันอย่างเข้มงวด หากพบฟาร์มสุกรมีความ  
เสี่ยงระดับสูงถึงสูงมาก กรมปศุสัตว์จะดำเนินการ  
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทันทีโดยการทำลาย  
สุกร อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ 2558  
พร้อมขอใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลาย รวมทั้งดำเนินการ  
เฝ้าระวังโรคทั้งในเชิงรุกและเชิงรับทุกพื้นที่  
ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในฟาร์มสุกร โรงฆ่าสุกร  
สถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร และสถานที่จำหน่ายอาหาร  
สัตว์ รวมไปถึงเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสุกรและ  
หมูป่าที่มีชีวิตและซาก ทั้งการเคลื่อนย้ายสุกรภายใน  
ประเทศและระหว่างประเทศ เฝ้าระวังการลักลอบ  
เคลื่อนย้ายสุกรเนื้ออย่างเข้มงวด

กรมปศุสัตว์ห่วงใยเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทุก  
ท่าน การลดความสูญเสียจากการระบาดของโรค  
ระยะยาว มีความจำเป็นต้องดำเนินการควบคุม  
โรคอย่างเข้มข้น สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจดำเนิน  
การค้นหาและสอบสวนโรคเพื่อหาสาเหตุการระบาด  
ของโรคสุกร ขอความร่วมมือเกษตรกรให้ความ  
สำคัญดูแลสุกรอย่างใกล้ชิด ให้มีสุขภาพสมบูรณ์  
แข็งแรงและให้ความสำคัญเรื่องระบบการป้องกันโรค  
ภายในฟาร์ม มีคอกคัดสัตว์เพื่อขายแยกจากฟาร์ม  
ป้องกันพ่อค้าที่รับซื้อสุกรอาจนำเชื้อมาสู่ฟาร์ม  
โดยเฉพาะการขนย้ายรถเข็นทุกครั้งก่อนเข้าออกจาก  
ฟาร์มและโรงเรือนเลือกซื้อสัตว์จากแหล่งที่เชื่อถือ  
ได้และกักสัตว์ก่อนนำเข้ารวมฝูง หมั่นสังเกตอาการ  
สัตว์เลี้ยงของตนและฟาร์มใกล้เคียง

หากพบเห็นสัตว์ป่วยหรือตายโดยไม่ทราบ  
สาเหตุ ห้ามนำสัตว์ป่วยตายไปจำหน่าย รีบแจ้ง  
ปศุสัตว์อำเภอ อาสาปศุสัตว์อาสาสมัครสาธารณสุข  
ประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีเพื่อ  
ให้การช่วยเหลือและตรวจสอบโดยเร็วลดความเสียหาย  
จากโรคระบาด หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อหน่วย  
งานดังกล่าว หรือสอบถามข้อมูลที่สำนักควบคุม  
ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.) กรมปศุสัตว์ หรือ  
คอลเซ็นเตอร์ 06-3225-6888 หรือแจ้งผ่าน  
แอปพลิเคชัน DLD 4.0 ตลอด 24 ชม.





**น้ำยมแห้ง** - สภาพแม่น้ำยมที่ไหลผ่านบริเวณหน้าวัดรังนก ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร เริ่มแห้งขอดจนเห็นพื้นทราย มีเพียงแอ่งน้ำ หรือลำธารขนาดเล็ก อยู่บริเวณกลางแม่น้ำ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรริมสองฝั่งแม่น้ำ เมื่อวันที่ 7 มกราคม

# ทุ้ม3หมื่นล้านแก้มหมูแพง

## หนุนเกษตรกร เร่งเลี้ยงสุตลาด ปศุสัตว์แจจโรค

รมช.เกษตรฯ นำทีมถกกลุ่ม  
ผู้เลี้ยงสุกร 8 จังหวัดภาค  
เหนือ ระบุนายกฯทุ้มงบ 3  
หมื่นล้านเป็นทุนให้เกษตรกร  
รายย่อย 1.8 แสนรายเลี้ยงหมู  
อีกครั้ง 'ปึกตู' □อ่านต่อหน้า 12

● หมูแพง □ ต่อจากหน้า 1  
สั่งเข้มยกระดับขึ้นสูงสุดแก้มของสตราภาพัง  
กำชับทุกหน่วยงานเร่งคุมราคาให้อยู่หมัด ลด  
ภาระค่าใช้จ่ายประชาชน เชียงหมู-ร้านตามสั่ง  
โอดกรวยทุนหายกำไรหด วอนรัฐบาลช่วย  
ด่วน ทุกชี้นำชาวบ้านอดค่าหึ่งเลี้ยงไปกินไก่  
แต่ราคาแซบตาม 'ใต้หวัน' พบอีกกุนเชียงจาก  
'ไทยปนเปื้อนเชื้ออหิวาต์แอฟริกา' จัดตรวจ  
ฟาร์มหมูทั่วประเทศ

กรณีปัญหาหมูแพงที่สูงถึง 230-260 บาท  
ต่อกิโลกรัม โดยคาดว่าแก้มยาวไปถึง  
สงกรานต์ สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน  
ทุกหย่อมหญ้า ส่งผลให้ราคาสินค้าอื่นๆ จ่อ  
แซบตามไปด้วย ขณะที่ร้านอาหารต่างๆ ก็เริ่ม  
อั้นไม่ไหว หลายกิจการที่ให้อาหารเป็นวัตถุดิบ  
หลัก ไม่ว่าจะ บุฟเฟต์หมูกระทะ หมูย่าง หมูหัน  
 ฯลฯ ก็ขอขึ้นราคาไปตามๆ กัน ความข่าวที่  
เสนอไปแล้วนั้น

### ■ นายกฯสั่งเข้มแก้มสินค้าแพง

ความกั้มหน้าเมื่อวันที่ 8 ม.ค. นายธนกร  
วังบุญลงขณะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  
เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ติดตาม  
สถานการณ์และห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ  
จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาหารซึ่งปรับตัว  
สูงขึ้นหลายประเภท โดยกำชับสั่งการให้ทุก  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำกับดูแลราคา  
สินค้าและช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์  
ที่เหมาะสมและควบคุมได้ ทั้งนี้ การปรับตัว  
ของราคาคงกล่าวเป็นไปตามกลไกตลาดอาหาร  
โลก สอดคล้องกับดัชนีราคาอาหารโลก (FAO  
Food Price Index : FFPI) ที่องค์การอาหาร  
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) รายงาน

ว่า ค่าเฉลี่ยของราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลักที่มี  
การซื้อขายมากที่สุดทั่วโลกในปี 2564 อยู่ที่  
ร้อยละ 125.7 ซึ่งเพิ่มขึ้น 28.1% จากปี 2563  
และเป็นระดับสูงสุด นับตั้งแต่เมื่อปี 2554 ซึ่ง  
เคยสูงถึงร้อยละ 131.9

ขณะเดียวกัน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค  
ของประเทศไทย ยังชี้ให้เห็นว่ามีแนวโน้มเพิ่ม  
สูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยค่าเฉลี่ยของปี 2564  
เมื่อเทียบกับปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.23  
และในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 เทียบกับ  
ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.42  
โดยราคาสินค้ากลุ่มอาหารสด เช่น ราคาของ  
เนื้อสุกร ซึ่งเป็นผลกระทบจากต้นทุนการเลี้ยง  
ได้แก่ อาหารสัตว์ ยารักษาโรค เพิ่มขึ้น  
รวมทั้งปัญหาโรคระบาดในสุกร และมาตรการ  
ลดความเสี่ยงโดยการจำกัดจำนวนการ  
เลี้ยง ที่ทำให้ปริมาณสุกรในระบบลดลง

### ■ ยกกระดับคุมราคาขึ้นสูงสุด

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  
รัฐบาลยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดในการ  
ควบคุมราคาอาหารสด โดยราชกิจจานุเบกษา  
ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า  
และบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 เรื่อง  
ห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร  
และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า  
และบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565 เรื่อง  
การแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำ  
บัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร กำหนดห้ามมิให้  
ส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักรทุก  
กรณีเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 3 เดือน นับ  
ตั้งแต่ 5 ม.ค.2565 เพื่อให้ปริมาณสุกรและ  
เนื้อสุกรมีเพียงพอต่อการบริโภคภายใน  
ประเทศ

“ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน โลก  
กำลังเผชิญทั้งจากการแพร่ระบาดของโควิด-  
19 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการขาดแคลน  
อาหาร ส่งผลให้ราคาอาหารสูงขึ้น นายฯฯ  
กำชับและสั่งการให้ทุกหน่วยงาน ติดตาม  
และออกมาตรการช่วยเหลือ บรรเทาผลกระทบ  
ที่เกิดกับประชาชนอย่างเร่งด่วน ทั้ง  
มาตรการระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการ  
การทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน ให้  
สอดคล้องต่อสถานการณ์และเพื่อความยั่งยืน  
ต่อไปในอนาคต” นายธนกรกล่าว

### ■ ทุ้ม 3 หมื่นล้านช่วยผู้เลี้ยงสุกร

ทีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  
นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์  
เป็นประธานการประชุมรับฟังปัญหาและข้อ  
เสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิตและการ  
ตลาดสุกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พร้อม  
สนับสนุนผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยรายเล็กภาคเหนือ  
ตอนบน โดยมีผู้ฯฯ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  
จ.เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน  
ลำพูน ลำปาง และพะเยา พร้อมด้วยนาย  
สัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรม  
ปศุสัตว์ นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้อำนวยการ  
ธนาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ ผู้นำภาคประชาชน สมาคมผู้เลี้ยง  
สุกรภาคเหนือ ตลอดจนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร  
ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม

นายประภัตรกล่าวว่า นายฯฯ ห่วงใย  
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก  
ปัญหาราคาหมูเพิ่มสูงขึ้นถึงกว่า 200  
บาท/กิโลกรัม จึงได้อนุมัติเงินกว่า 30,000  
ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและ  
ส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงรายย่อยกว่า 180,000 ราย  
กลับมาเลี้ยงสุกรอีกครั้ง โดยกรมปศุสัตว์สั่ง  
การเร่งให้ทุกพื้นที่ประเมินระดับความเสี่ยง  
ด้านระบาดวิทยา สัตวแพทย์ เพื่อหาพื้นที่เป่า  
หมาย และสำรวจความต้องการในการกลับมา  
เลี้ยงอีกครั้งภายในสิ้นเดือนม.ค.นี้ เพื่อได้ข้อ  
เท็จจริงและให้แต่ละพื้นที่เดินทางต่อไปได้  
ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดลำดับความสำคัญ  
และวางแผนการผลิต



ขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เตรียมมาตรการและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงรายย่อยกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งพร้อมเติมทุนแก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายภายใต้โครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร

## ■ ปคบ.เตือนเศษเนื้อไก่ผสมหมู

อีกด้านหนึ่ง เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค” ของตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งเตือนภัยจากกรณีเนื้อหมูราคาแพงขึ้น ทำให้มีขบวนการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็งเข้ามาในไทย โดยอ้างเหตุอ้างว่าเป็นสินค้าชนิดอื่น ซึ่งจำหน่ายทั้งแบบบรรจุภัณฑ์ที่ลักลอบมาจากต่างประเทศ และกระจ่ายสินค้าเพื่อจำหน่ายปะปนกับเนื้อสุกรไทย นอกจากนี้ยังพบหลายภาคอุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรของประเทศแล้ว ยังเสี่ยงเรื่องโรคสุกรที่อาจติดมากับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีแหล่งที่มา ซึ่งไม่มีใบขนอนุญาตนำเข้าจากสัตว์และไม่ผ่านการกักตรวจโรคก่อนนำเข้าในราชอาณาจักร รวมถึงเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเร่งเนื้อแดงที่ถือเป็นสารต้องห้ามตามพร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 เนื้อสุกรแช่แข็งที่ลักลอบนำเข้ามาจึงถือเป็นนมหนักตลขต่อผู้บริโภคชาวไทย ต่อพี่น้องเกษตรกร และทำลายเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริง

อีกทั้งยังมีพ่อค้าหัวใสแอบนำเศษเนื้อไก่หนึ่งไต่บดมาผสมเนื้อหมู หลอกขายเป็นเนื้อหมูบดตามท้องตลาด โดยนำหมูบดมาขายก็โลกรัมละแถม 80-100 บาท ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปอย่างมาก แต่เพื่อความปลอดภัย ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงซื้อเนื้อหมูและเนื้อไก่จากร้านที่มีใบรับรองปศุสัตว์โรค หรือป้ายเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร หรือป้าย Q ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรฯ อย่างไรก็ตาม หากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมาย สำหรับพลเมืองดีแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน บก.ปคบ. 1135 หรือกรมปศุสัตว์ผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

## ■ ได้หวั่นพบอีก-กุนเชียงปนเปื้อน

วันเดียวกัน ได้หวั่นฮอต และอาร์ทีโอ รายงานวันที่ 4 ม.ค. ว่า ที่ทำการปรมณีย์นครไถหนาน ทางใต้ของไต้หวัน ฮีตพัสดุไปรษณีย์

กุนเชียงหมูปนเปื้อนเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) จากประเทศไทยอีกครั้ง นับเป็นครั้งที่สองในรอบ 2 สัปดาห์ ที่มีการฮีตพัสดุไปรษณีย์จากไทยที่มีกุนเชียงหมูปนเปื้อนเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร

นายเจิน จี-จิง ประธานคณะกรรมการการเกษตร ระบุว่า สถาบันสุขภาพแห่งชาติของคณะกรรมการการเกษตรตรวจพบกรณีคลัสเตอร์ของเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากพัสดุไปรษณีย์จากประเทศไทย นับเป็นครั้งที่สองตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค.2564 ที่ตรวจพบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพัสดุไปรษณีย์จากประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรจากการฮีตทั้ง 2 ครั้ง มาจากคนละโรงงานกัน ทำให้ทางการไต้หวันตื่นตัวมากขึ้นในการตรวจสอบพัสดุจากไทย รวมถึงประเทศในคาบสมุทรอินโดจีนทั้งหมด

นายเจินกล่าวในฐานะผู้บัญชาการศูนย์รับมือภัยพิบัติส่วนกลางสำหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพัสดุในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างรัดกุมขึ้น และว่าจะรายงานสถานการณ์ดังกล่าวต่อประเทศไทยผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการ และขอให้ปรับปรุงแก้ไข

นายเจินชี้ว่า แม้ว่าประเทศไทยไม่ได้รายงานการคิดเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) จนถึงตอนนี้ ก็ยังไม่ถูกจัดอยู่ในเขตระบาดของโรคนี้อันเนื่องมาจากประเทศไทยมีพรมแดนติดกับประเทศในอินโดจีนและประเทศจีน ไต้หวันจึงรวมประเทศเอเชียทั้งหมด รวมถึงไทย อยู่ในประเทศเสี่ยงสูงตั้งแต่ปี 2562 และดำเนินมาตรการตรวจสอบชายแดนในระดับเดียวกับเขตระบาด

## ■ จีไทยตรวจพาร์มหมูทั่วประเทศ

นายเจินระบุว่า สถานการณ์เชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรระหว่างประเทศปัจจุบันยังรุนแรง มี 14 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ จีน มองโกเลีย เวียดนาม เกาหลีเหนือ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ติมอร์ตะวันออก อินโดนีเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น และเพื่อนบ้านของประเทศไทยทั้งหมด ได้แก่ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ขณะที่เทศกาลตรุษจีนใกล้เข้ามาถึง และประชาชนจะชินกับการชนหรือส่งผลิตภัณฑ์เนื้อหมู เช่น ไส้กรอก เบคอน และแฮม เข้ามา ซึ่งผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปเหล่านี้ไม่ได้

รับความร้อนที่อุณหภูมิสูง จึงมีความเสี่ยงสูงสุดที่จะแพร่เชื้อดังกล่าว

“ผมขอเรียกร้องให้ประชาชนห้ามชนและส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อหมูที่ผลิตจากหมากต่างประเทศ หรือนำเข้าไต้หวันด้วยวิธีอื่นใดโดยเด็ดขาด รัฐบาลจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อบังคับใช้กฎหมายและลงโทษตามกฎหมาย โปรดร่วมมือกันปกป้องหมูไต้หวัน” นายเจินทิ้งท้าย

นางตู้ เหวิน-เจิน อธิบดีกรมตรวจโรคพืชและสัตว์ไต้หวัน ระบุว่า เมื่อได้หวั่นตรวจพบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพัสดุไปรษณีย์ที่ส่งมาจากไทย จึงแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบ ฝ่ายไทยตอบว่าเป็นการนำเข้าเนื้อหมูจากเขตระบาด ส่วนการตรวจพบครั้งที่สองเพิ่งพบเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2564 จึงยังไม่ได้แจ้งให้ฝ่ายไทยทราบ

ด้านนายหวง จิน-เจิน รองประธานคณะกรรมการการเกษตรไต้หวัน ระบุว่า ไต้หวันได้แจ้งให้ฝ่ายไทยทราบตลอดเวลา เพื่อให้ฝ่ายไทยเห็นความสำคัญของปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่อาจเป็นปัญหาที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย เนื่องจากประสมภพของหลายประเทศ เมื่อเป็นเขตระบาดจะไม่อาจนำเข้าเนื้อหมูจากเขตระบาดอื่น จึงวิตกว่าหลายประเทศในอาเซียนรายงานให้ OIE ทราบแล้วว่าเป็นเขตระบาด มีเพียงไทยประเทศเดียวที่ยังไม่ได้รายงาน จึงหวังว่ารัฐบาลไทยจะเร่งตรวจสอบฟาร์มสุกรในประเทศไทยทั้งหมดเพื่อหาแหล่งต้นตอของเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้ได้

วันเดียวกัน นายชัยวัฒน์ โยชกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่าที่ผ่านมากกรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันตรวจสอบการเกิดโรคระบาดในหมูอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด พบว่าที่ผ่านมากการเกิดโรคระบาดในหมูไทยเป็นโรคที่อาร์อาร์เอส เป็นกลุ่มอาการของโรคในระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจในสุกร ทำให้แม่สุกรแท้ง ถูกค้ายแตกตลอดสูง โรคอหิวาต์ในหมูแต่ไม่พบว่ามีอาการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาหมู

ทั้งนี้ ที่ปรากฏตามสื่อมวลชนบางที่ระบุว่า มีการพบโรคเอเอสเอฟในหมูไทย ที่ผ่านมากกรมปศุสัตว์ได้มีการตรวจสอบมาตั้งแต่ระยะแล้ว แต่ยังไม่พบว่ามีการระบาดของเอเอสเอฟ แต่ต้องขอยืนยันอีกครั้งโดยการตรวจสอบต้อง

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 9 มกราคม 2565

ปีที่: 31 ฉบับที่: 11365

Col.Inch: 117.44 Ad Value: 182,032

หัวข้อข่าว: ทุ่ม3หมื่นล้านแก้หมีแพง

หน้า: 1 (ล่าง), 12

PRValue (x3): 546,096

คลิป: สีสี่

ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบและ  
ข้อบังคับตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล  
หากการตรวจสอบครบถ้วนและได้ผลสรุป  
แล้วทางกรมปศุสัตว์ขึ้นชั้นจะไม่ปกปิดเรื่องนี้  
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบปศุสัตว์  
ไทยที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าต่างชาติเป็น  
จำนวนมาก



## ชาวสิ้นทั้งโลก

**ชมทุ่งทานตะวัน :** สายวันที่ 8 ม.ค. นาย กกชัย ฉายศรีมีกุล รอง ผวจ.ลพบุรี เป็นประธาน เปิดกิจกรรม ชมทุ่งทานตะวันไร่คุณร้อยอ.พัฒนา นิคม จ.ลพบุรี เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ นาย กกชัยเปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี พิจารณาเลือกจัดกิจกรรม “เขาวงกตทุ่งทานตะวัน (Sunflower Amaze)” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่จ.ลพบุรี ปลูกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทยบนเนื้อที่กว่า 2 ไร่ ภายในงานนักท่องเที่ยวสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ เส้นทางเขาวงกตในทุ่งทานตะวัน D.I.Y. ปั่นลิ่งปั่นทานตะวัน หลากหลายมุมถ่ายภาพสวย กิจกรรม CSR เก็บขยะแลกของที่ระลึก ชม ช้อป ของที่ระลึก และสินค้า OTOP จังหวัดลพบุรี และในช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 18.00-19.00 น. รับฟังการแสดงดนตรี ไฟล์กของท่ามกลางทุ่งทานตะวัน.



## เรื่องใหม่ๆที่ไม่หมู

■ ■ เริ่มต้นปี'65 นอกจากเรื่องโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน... คงไม่มีข่าวไหนจะเป็นที่สนใจของประชาชนมากเท่ากับเรื่องราคาหมูแพง ซึ่งโดยเฉลี่ยราคาขยับขึ้นถึง 30-35% ซึ่งต้นเหตุก็มาจาก หมูหายไปจากระบบกว่า 50% เพราะผู้เลี้ยงรายย่อยกว่า 1 แสนราย ต้องหยุดเลี้ยงหมู เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) และปัญหาาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์แพง (อาหารสัตว์เป็นต้นทุน 70% ของการเลี้ยงหมู) นั่นเอง

ข้อมูลปัจจุบันของอุตสาหกรรม การเลี้ยงหมูของไทยนั้น มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรราว 190,000 ราย และกว่า 90% เป็นรายย่อย ซึ่งผลิตสุกรในระบบประมาณ 30% ขณะที่ผู้เลี้ยงรายกลางและรายใหญ่มีประมาณ 3% แต่ผลิตสุกรประมาณ 70% โดยหมูที่เลี้ยงและส่งออกสู่ตลาดได้เฉลี่ยปีละ 22 ล้านตัว ซึ่งกว่า 90% ใช้บริโภคภายในประเทศ และจากผลกระทบของโรคระบาด ASF ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (ปี'63-64) ทำให้เหลือหมูที่ออกสู่ตลาดได้เพียง 18 ล้านตัว และคาดว่าปีนี้จะผลิตได้เพียง 13-15 ล้านตัว เท่ากับว่าหมูหายจากระบบ 6-7 ล้านตัว ดังนั้นทำไมถึงได้เลยมว่าประชาชนจะต้องพบกับปัญหาาราคาหมูแพงไปอย่างน้อยอีก 6 เดือน หรืออาจยาวถึง 1 ปี

คราวนี้ลองมาดูวิธีแก้ปัญหาของรัฐบาลกับเรื่องนี้...มาตรการเร่งด่วน ได้แก่ ห้ามส่งออกหมูมีชีวิตเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อหมูภายในประเทศ...ช่วยเหลือด้านราคาอาหารสัตว์ โดยเฉพาะส่วนที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ...เพิ่มกำลังการผลิตแม่สุกรทดแทน..เจรจาฟาร์มรายใหญ่ในการกระจายพันธุ์และถูกสุกรให้กับรายย่อยและเล็กที่ต้องการกลับเข้ามาสู่ระบบอีกครั้ง...มาตรการระยะสั้น ได้แก่ การส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนการนำเข้า การขยายกำลังผลิตแม่สุกร เร่งศึกษาวิจัยยาและสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อลดความสูญเสียจากโรคระบาด.. มาตรการระยะยาว...ผลักดันการยกระดับมาตรฐานฟาร์มของเกษตรกรเพื่อป้องกันโรคระบาด ส่งเสริมให้ปรับปรุงเป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่ามาตรฐานฟาร์ม GAP ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรกลับมาเลี้ยงสุกรใหม่และเพิ่มปริมาณการผลิตหมูให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภค

จุดเด่นของปัญหาคือหมูในระบบไม่พอกับความต้องการ(หายไปในระบบ 6-7 ล้านตัว) ดูผลจากการแก้ปัญหา ห้ามส่งออกได้หมูคืนเข้าระบบ 1 ล้านตัว จะเร่งเลี้ยงใหม่ปัญหาาราคาอาหารสัตว์ที่จะยังแพงต่อเนื่อง

อีก 7 เดือน โรคระบาด ASF ยังไม่มีวัคซีน...เกษตรกรรายย่อยลงหมูใหม่ก็เสี่ยงเจ๊งอีก

สรุปว่าปีนี้ทั้งปีหมูยังขาดตลาดราคายังแพงขึ้น และสิ่งที่จะตามมาคือลากเอาราคาโปรตีนชนิดอื่นแพงขึ้นตามไปด้วย เมื่อผู้บริโภคจำเป็นต้องหันไปพึ่งพาโปรตีนชนิดอื่นแทนทั้งไข่ ไก่ ปลา เนื้อวัว ฯลฯ นอกจากนี้อาหารสำเร็จรูปที่มีหมูเป็นวัตถุดิบหลักก็จำเป็นต้องปรับราคาตามแน่นอนว่าปัญหาการครองชีพจะพุ่งขึ้นอีกสวนทางกับรายได้ที่ลดลง....

!! อย่าคิดว่าเรื่องหมู ามันจะหมูตามชื่อ...ต้องยอมรับว่าโครงสร้างอุตสาหกรรมฟาร์มหมูของไทยมันบิดเบี้ยว คนแก่ 3% ครองส่วนแบ่งในตลาดกว่า 70%...ครองห่วงโซ่อุปทานครบวงจร...เช่นนี้แล้วการแข่งขันที่เป็นธรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร..งานนี้ท้าทายทักษะการบริหารและการแก้ปัญหาของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

พงษ์พันธ์



# พาณิชย์ผุด 667 จุดทั่วประเทศ. ขายหมูราคาถูก 150 บาท/กก.

## ยังไม่เปิดทางนำเข้าจากตปท. ห่วงกระทบผู้เลี้ยงรายย่อย ปศุสัตว์รุดตรวจฟาร์มทุกภาค

พาณิชย์เปิด 667 จุดทั่วประเทศ บริการขายหมูราคาถูกเพียง 150 บาทต่อกิโลกรัม ช่วยประชาชน เป็นมาตรการเสริมช่วงราคาหมูแพง พร้อมกำกับพาณิชย์ 76 จังหวัด ตรวจตลาดให้ปิดป้ายแสดงราคาอย่าเอาเปรียบมากนัก หวั่นหากเปิดทางนำเข้าหมูต่างประเทศ กระทบผู้เลี้ยงรายย่อยมากขึ้น ด้านกรมปศุสัตว์ ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบฟาร์มสุกรทั่วประเทศ ป้องกันโรค ASF ▶ ต่อ : หมู - หน้า 9

### หมู

เมื่อวันที่ 8 มกราคม นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษา รมว. พาณิชย์กล่าวว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ กำกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 แห่งทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าเนื้อหมู ที่มีการจำหน่ายให้กับประชาชนผ่านทั้งห้างสรรพสินค้าและตลาด ซึ่งได้รับการรายงานจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดว่า ราคาหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 160-200 บาท ขณะนี้

อย่างไรก็ตาม หลังการประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ



◀...หมูราคาถูก : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร จัด “โครงการหมูพาณิชย์..ลดราคา ช่วยประชาชน” ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีการจำหน่ายเนื้อหมูแดงในราคาถูกเพียง 150 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม มีจุดจำหน่าย 2 จุด ได้แก่ ร้านเจ้เพียร (ป่าหมู) ตลาดสดโชคชัย วัฒนนิมิต หาดชัย อำเภอมือง และวันราตรีหมูสด อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 9 มกราคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14864

หน้า: 1(บนขวา), 9

Col.Inch: 151.51 Ad Value: 189,387.50

PRValue (x3): 568,162.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: พาณิชย์ชุด 667 จุดทั่วประเทศ. ขายหมูราคาถูกลง 150 บาท/กก.

บริการ (กกร.) ได้ประกาศห้ามส่งออกหมูเป็น (สุกรมีชีวิต) 3 เดือนนี้เพื่อเพิ่มปริมาณหมูเป็นในการบริโภคภายในประเทศ พร้อมกับการตรวจรายงานสต็อกหมูแต่ละแห่ง จากนั้นให้ทีมตรวจและพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศสำรวจเชียงใหม่และการเพิ่มปริมาณเนื้อหมูในตลาดระหว่างนี้ โดยสถานการณ์ปัจจุบันสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในหลายพื้นที่ได้รายงานเรียลไทม์พบว่าประชาชนที่เข้ามาเลือกซื้อเนื้อสุกรชำแหละ ส่วนใหญ่นำไปปรุงอาหารสำเร็จรูปเพื่อจัดจำหน่ายและบริโภคตามปกติ ซึ่งผู้ประกอบการค้ายังไม่ได้รับราคาอาหารปรุงสำเร็จขึ้นแต่หันมาใช้วัตถุดิบจากเนื้อสัตว์ประเภทอื่น อาทิ เนื้อปลา เนื้อไก่ ทดแทนเนื้อสุกรเพิ่มมากขึ้นเป็นทางเลือก

## เปิด 667 หน่วยขายหมู 150 บาท/กก.

นอกจากนี้ เพื่อลดบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงที่ปริมาณหมูมีจำกัด กระทรวงพาณิชย์เดินทางทำโครงการ หมูพาณิชย์ลดราคาหมู! ช่วยประชาชน (ครั้งที่ 2) ต่อเนื่องจากครั้งแรกที่ได้ดำเนินโครงการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนช่วง 1 เดือนนั้นแต่ให้ทำอีกเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วน ช่วยให้ประชาชนมีช่องทางในการเลือกซื้อเนื้อหมูราคาถูกกว่าท้องตลาดประชาชนสามารถเลือกซื้อเนื้อหมูแดงราคา 150 บาทต่อกิโลกรัมได้ โดยเช็กจุดจำหน่ายกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในเขตที่ท่านอาศัยอยู่ได้ ทั้งหมด 667 หน่วยบริการ โดยแยกเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 116 หน่วยบริการ แยกเป็นรถโมบายตระเวนตามพื้นที่ 50 คัน ตั้งจุดบริการ 50 แห่ง รวมสมาคมอีก 16 แห่ง ส่วนต่างจังหวัด 551 แห่ง รวมเป็น 667 หน่วยบริการให้พาณิชย์จังหวัดประสานงานกับตลาดหรือสถานที่จัดโครงการขึ้นจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2565 โดยเป็นมาตรการเสริมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนนอกเหนือจากมาตรการอื่นอีกด้วย

## ยังไม่นำเข้าหมูจากนอก

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้ดำเนินการแจ้งกำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร ห้ามกักตุนสินค้าและแนะนำให้มีการปิดป้ายแสดงสินค้าจำหน่ายให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับกันไป

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าสาเหตุสำคัญที่กระทรวงพาณิชย์ยังไม่เปิดทางให้มีการนำเข้าหมูจากต่างประเทศเพื่อเข้ามาทดแทนปริมาณหมูภายในประเทศที่เหลือน้อยนั้น เพราะเห็นว่างจรการเลี้ยงสุกรของประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่กลุ่มผู้เลี้ยงขนาดกลางและรายเล็ก ดังนั้น หากเปิดโอกาสให้มีการนำเข้าหมูได้ กลุ่มที่นำเข้าหมูส่วนมากจะอยู่ที่เอกชนรายใหญ่ไม่กี่รายที่จะได้ผลประโยชน์ครั้งนี้ไป แต่กลุ่มผู้เลี้ยงรายเล็กของไทยจะหายจากระบบไปในอนาคตทันที ดังนั้น จึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ

นอกจากนี้ สิ่งที่จะต้องเร่งหาทางแก้ไขเป็นเร่งด่วน คือ จะทำอย่างไรที่จะมีวัคซีนป้องกันโรคระบาดในหมูให้ได้ เพราะหากไม่มีวัคซีนแก้ไขโรคนหมูได้ การส่งเสริมให้เลี้ยงหมูเพื่อให้ปริมาณหมูเพิ่มขึ้นในอีก 5-6 เดือน จะไม่ได้ผลเต็มที่ ซึ่งขณะนี้ ทั่วโลกกำลังเร่งหาวัคซีนป้องกันโรคระบาดในหมูอยู่ คาดว่าน่าจะทำได้เร็ว ๆ นี้

## สมุทรสาครขายหมูราคาถูกลง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายเนื้อหมูตามตลาดให้มีการติดป้ายราคาให้เห็นอย่างชัดเจนและพบว่ามีการจำหน่ายเนื้อหมูราคาสูงถึง 200 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ประชาชนต้องบริโภคเนื้อหมูในราคาแพงทางพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครจึงได้มีมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน

และแก้ไขปัญหาหมูแพงตามนโยบายของทางภาครัฐ จึงได้ดำเนินการ “โครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน” ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีการจำหน่ายเนื้อหมูแดงในราคาถูกเพียง 150 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่นั้นไปจนถึงวันที่ 15 มกราคมมีจุดจำหน่าย 2 จุด ได้แก่ร้าน เจ้าเพียร (ป่าหมู) ตลาดสดโชคชัยวัฒนมหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร และร้านราตรีหมูสด อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายตลอดจนค่าครองชีพให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร

## นายกฯ ส่งช่วยเหลือประชาชน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามสถานการณ์ และห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาหารซึ่งปรับตัวสูงขึ้นในหลายประเภท โดยกำชับสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำกับดูแลราคาสินค้า และช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและควบคุมได้ ทั้งนี้ การปรับตัวของราคาดังกล่าว เป็นไปตามกลไกตลาดอาหารโลก ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีราคาอาหารโลก FAO Food Price Index : FFPI) ที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) รายงานว่า ค่าเฉลี่ยของราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลักที่มีการซื้อขายมากที่สุดทั่วโลกในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 125.7 ซึ่งเพิ่มขึ้น 28.1% จากปี 2563 และเป็นระดับสูงสุด นับตั้งแต่เมื่อปี 2554 ซึ่งเคยสูงถึงร้อยละ 131.9

ขณะเดียวกัน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย ยังชี้ให้เห็นว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยค่าเฉลี่ยของปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 1.23 และในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 เทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 2.42 โดยราคาสินค้ากลุ่มอาหารสด เช่น ราคาของเนื้อสุกร ซึ่งเป็นผลกระทบจากต้นทุนการเลี้ยง



# หน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 9 มกราคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14864

หน้า: 1(บนขวา), 9

Col.Inch: 151.51

Ad Value: 189,387.50

PRValue (x3): 568,162.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: พาณิชย์ชุด 667 จุดทั่วประเทศ. ขายหมูราคาถูกลง 150 บาท/กก.

(อาหารสัตว์ ยารักษาโรค) เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งปัญหาโรคระบาดในสุกรและมาตรการลดความเสี่ยงโดยการจำกัดจำนวนการเลี้ยงที่ทำให้ปริมาณสุกรในระบบลดลง

ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลได้ยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดในการควบคุมราคาอาหารสด โดยราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 เรื่อง ห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 เรื่อง การแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร กำหนดห้ามมิให้ส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักรทุกกรณีเป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 เพื่อให้ปริมาณสุกรและเนื้อสุกร มีเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ

“ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนโลกกำลังเผชิญทั้งจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการขาดแคลนอาหาร ส่งผลให้ราคาอาหารสูงขึ้น นายกษ ได้กำชับและสั่งการให้ทุกหน่วยงาน ติดตาม และออกมาตรการช่วยเหลือ บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเร่งด่วน ทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ และเพื่อความยั่งยืนต่อไป ในอนาคต” นายชนกรฯ กล่าว

## ปลุ่สัตว์ตรวจฟาร์มหมู

วันเดียวกัน นายสัตวแพทย์สรวิศธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจจากสำนักควบคุมป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ปศุสัตว์ และสอบสวนโรคเพื่อหาสาเหตุการระบาดของโรคสุกรที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ จนมีการนำเสนอข่าวว่า ราคาเนื้อสุกรปรับสูงขึ้นเป็นผลจากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ที่ทำให้สุกรตาย

และเนื้อสุกรในประเทศมีน้อยลง

ทั้งนี้โรค ASF เกิดจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสุกรซึ่งแพร่กระจายในภูมิภาคต่างๆ 35 ประเทศทั่วโลก ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันและยารักษาโรค นอกจากนี้เชื้อไวรัสที่ก่อโรคนี้อาจมีความทนทานในผลิตภัณฑ์จากสุกรและสิ่งแวดล้อมสูง แม้โรคนี้จะไม่ติดต่อสู่คนและสัตว์อื่น แต่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง ปัจจุบันมีการระบาดของโรคในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และเมียนมา ซึ่งยังคงมีแนวโน้มการระบาดขยายเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรของแต่ละประเทศ

## ควบคุม และป้องกันโรค ASF

ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์กำหนดมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรค ASF อย่างเข้มงวด หากพบฟาร์มสุกรมีความเสี่ยงต่อโรคในระดับสูงถึงสูงมากจะทำลายสุกรทันทีซึ่งอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พร้อมขอใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลายรวมทั้งเฝ้าระวังโรคทั้งในฟาร์มสุกร โรงฆ่าสุกร สถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร และสถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์ รวมถึงเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสุกร/หมูป่าที่มีชีวิตและซาก เคลื่อนย้ายสุกรภายในประเทศ และการเคลื่อนย้ายสุกรระหว่างประเทศ และเฝ้าระวังการลักลอบเคลื่อนย้ายทุกกรณีอย่างเข้มงวด

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวต่อว่า หากพบโรค ASF จริงจะดำเนินการตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ เพื่อดำเนินมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นระหว่างนี้จึงขอความร่วมมือเกษตรกรให้ความสำคัญในการดูแลสุกรของตนอย่างใกล้ชิดให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และให้ความสำคัญในเรื่องระบบการป้องกันโรคภายในฟาร์ม มีกอกักสัตว์เพื่อแยกจากฟาร์มเพื่อป้องกันพ่อค้าที่รับซื้อสุกรอาจนำเชื้อมาสู่ฟาร์ม โดยเฉพาะการพ่นยาฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนเข้าและออกจาก

บริเวณฟาร์ม และโรงเรียน เลือกซื้อสัตว์ที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และกักสัตว์ก่อนนำเข้ารวมฝูง หมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงของตน หรือฟาร์มใกล้เคียง หากพบเห็นสัตว์ป่วยหรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ห้ามนำสัตว์ป่วยตายไปจำหน่าย และรีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอ อาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อให้การช่วยเหลือ และตรวจสอบโดยเร็ว และลดความเสียหายจากโรคระบาด หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าว หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.) กรมปศุสัตว์ หรือ call center 063-225-6888 หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

## ‘เจ้เหมียว’แจกหมูฟรี

ที่ตลาดสดเจ้เหมียว ข้างห้างเทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส หน้าวัดสามัคคีพัฒนาราม อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ชาวบ้านจำนวนมากมารอรับแจกหมูกระทะ ที่คุณหทัยฝัน วัฒนพาดกลาง อายุ 30 ปี เจ้าของร้านเพชรคุณฝัน ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร กรุงเทพฯ นำมาแจกฟรีเนื่องในวันเกิด โดยนำเนื้อหมู 1,172 กิโลกรัม กะหล่ำปลี 300 กิโลกรัม ผักบุ้ง 150 กิโลกรัม ขึ้นฉ่าย 40 กิโลกรัม น้ำซूप 300 ลิตร มาแจก ทีมงาน 20 คน ช่วยกันใส่ถุง ใช้เวลากว่า 10 ชั่วโมง

คุณหทัยฝัน เปิดเผยว่า การแจกหมูกระทะในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่โควิดระบาดรอบแรก เพราะอยากให้ชาวบ้านข้ามพ้นวิกฤติหมูแพง ตนเป็นห่วงชาวบ้านที่รายได้ต่ำ แต่ค่าครองชีพสูงขึ้น ตนพอมีกำลังก็ขอยืมมือเข้ามาช่วย ด้วยการแจกหมูกระทะครอบครัวละ 1 กิโลกรัม อย่างน้อยยังพอแบ่งเบาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้บ้าง



# 'แก๊สหุงต้ม'จ่อขยับ ค่าไฟด้วย อ่วมต่อ-หมูแพง

**รัฐเลิกอุดหนุน  
แอลพีจี-31มก.  
ทำนานยกหมูถึง  
พักเมนู-ทุนสูง**

'แก๊สหุงต้ม'จ่อขึ้นราคา  
ซ้ำเติมวิกฤตข้าวปลา  
หมูแพง รัฐเลิกอุดหนุน  
แอลพีจีสิ้นม.ค.นี้ จากที่  
ตรึงราคาไว้ □อ่านต่อหน้า 12

● **หมูแพง** □ต่อจากหน้า 1

318 บาท/ถังขนาด 15 กิโลกรัม ข้าราชการ  
หุงต้มอยู่ในช่วงขาด อยู่ที่ 412 บาท/ถัง 15  
ก.ก. หากรัฐไม่มีมาตรการอุดหนุนจะปรับตัว  
ขึ้นไปสูงถึง 440 บาท และมีแนวโน้มที่จะ  
ปรับค่าไฟขึ้นด้วย กระทรวงพาณิชย์ระดมเปิด  
จุดขายหมูทั่วประเทศ กิโลละ 150 บาท ขว  
ตรึงอ่วม เจอหมูแพงแล้ว ถ้าสุดทั้ง ไข่ ปลา  
ก็ปรับราคาขึ้นรายวันเช่นกัน ชาวโซเชียลตั้ง  
แสบขาย ปลา กบ เขียด หอย จากท้องนา  
สู้วิกฤต ร้านข้าวขาหมูเจ้าดังคอยสะเก็ด  
เชียงใหม่ ประกาศเลิกขายเมนูเด็ดชั่วคราว ทั้ง



ข้าวขาหมู และข้าวหมูมันไก่ ตลาดสงขลา  
หงา หมูทอดตลาดนัดหาดใหญ่ก็ขึ้นราคาด้วย  
จากปัญหาราคาเนื้อสุกรที่เพิ่มสูงขึ้น  
กิโลกรัมละ 230-260 บาท สร้างความเดือด  
ร้อนให้กับประชาชน ขณะที่ร้านอาหารต่าง  
ทยอยปรับขึ้นราคา ทั้งร้านบุฟเฟต์หมูกระทะ  
หมูปิ้ง และหมูหัน ตามจังหวัดต่างๆ ก็ปรับ  
ราคาเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากแบกรับต้นทุนที่สูง  
ขึ้นไม่ไหว ตามข่าวที่เสนอนาน

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. ที่หน้าห้างเทสโก้โลดส์  
ด.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร นายชนก มาก  
พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย  
นายพิชัย เมืองมัจฉา พาณิชย์จังหวัด ร่วมกัน  
เปิดจุดจำหน่ายเนื้อหมูราคาถูกในช่วงที่เกิด  
วิกฤตราคาเนื้อหมูแพง โดยบรรจยอากาศดีไป

△ **แก๊สหมูแพง** -  
กระทรวงพาณิชย์นำ  
หมูเนื้อแดงออกมา  
ขายให้ประชาชนใน  
ราคา กิโลกรัมละ 150  
บาท เพื่อแก้ไขปัญหา  
ราคาเนื้อหมูสูงขึ้น  
มากเป็นประวัติการณ์  
ที่ตลาดสดเทศบาล 1  
เทศบาลเมือง จ.ยโสธร  
เมื่อวันที่ 7 ม.ค.

ด้วยความกักตุน มีประชาชนมาต่อแถวรอซื้อ  
เนื้อหมู ทั้งหมูเนื้อแดง และหมูสามชั้น ใน  
ราคา กิโลกรัมละ 150 บาท ซึ่งจำกัดจำนวน  
การซื้อคนละไม่เกิน 1 กิโลกรัม มีจำนวน 80



กิโลกรัมต่อวันต่อจุด ต่อเนื่อง 15 วัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าเนื้อหมูจะหมดของในแต่ละวัน ไปจนถึงวันที่ 21 ม.ค. เพื่อกระจายเนื้อหมูให้กับประชาชนผู้บริโภค ได้เลือกซื้อราคาถูกลงอย่างทั่วถึง เนื่องจากราคาหมูสูงกว่าท้องตลาดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50-100 บาท และยังมีจุดขายหมูที่หน้าห้างเทสโก้ โลตัส สาขาอำเภอตะพานหิน และระหว่างวันนี้ไปจนถึง 15 ม.ค. ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ร้านหมูเอสเคอินเตอร์ฟู้ด สาขาพิศิตร และสาขาตะพานหิน ด้วย

นายชนกกล่าวว่า การเปิดจุดขายหมูราคาถูก ในระยะเวลา 15 วันก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในช่วงที่ราคาเนื้อหมูแพง และจะประเมินอีกครั้งเพื่อดำเนินมาตรการต่อไป โดยในท้องตลาดสดปัจจุบัน เนื้อหมูทุกประเภทจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 220-260 บาท และมีแนวโน้มจะราคาสูงขึ้น ไปจนถึงเทศกาลตรุษจีน

ด้านร้านขายอาหารในจ.เชียงใหม่ หลายรายจำเป็นต้องปรับเพิ่มราคาขายหรือลดปริมาณอาหารลงพร้อมกันทำขึ้นแจ้งทำความเข้าใจให้กับลูกค้า ส่วนอีกหลายร้านเลือกที่จะงดให้หมูเป็นวัตถุดิบหลักชั่วคราว เพื่อลดปัญหา โดยที่ ร้านดีน้อยโอชา ตั้งอยู่ริมถนนเชียงใหม่-เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด เจ้าของเมนูเด็ดข้าวขาหมู และขาหมูหมั่นโถว ได้คิดป้ายประกาศแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า จะทำขาหมูออกขายในวันที่ 6 ม.ค. เป็นวันสุดท้าย

นายหนพดล สิริพิทยกุล หรือ "สี่ขี้น้อย" อายุ 46 ปี เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า ข้าวขาหมู และขาหมูหมั่นโถว ถือเป็นเมนูหลักของร้าน แต่ราคาหมูที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างคืบเนื่องส่งผลกระทบต่ออย่างมากกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 40-50% เพราะปกติซื้อขาหมูสดในราคา กิโลกรัมละไม่เกิน 70 บาท แต่เวลานี้ กิโลกรัมละกว่า 100 บาทแล้ว แม้ที่ผ่านมาทางร้านยังคงตรึงราคาขายไว้เท่าเดิมและไม่มีการลดปริมาณด้วย แต่ล่าสุดไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนได้อีกต่อไป จึงตัดสินใจทั้งทำขาหมูนึ่งออกขาย ไปจนกว่าราคาหมูจะลดลงมาเป็นปกติ เพื่อตัดปัญหา เพราะทางร้านไม่ต้องกำไรที่จะขึ้นราคาขายหรือลดปริมาณอาหารลง เนื่องจากมองว่าเป็นการเอาเปรียบลูกค้า แม้การทำเช่นนี้จะส่งผลให้ยอดขายของทางร้านยิ่งลดลงไปอีก จำเติมจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้ยอดขายหายไปอยู่แล้ว 70-80% แต่ก็ต้องทำอยากเรียกร้องวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง

แก้ไขปัญหาราคาหมูแพงให้ได้โดยเร็วที่สุด ก่อนที่ประชาชนจะเดือดร้อนไปมากกว่านี้

ด้านนายสุนทรภรณ์ สิงห์วีรังศ์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรสนับสนุนมาตรการเร่งแก้ปัญหาสุกรของภาครัฐ ด้วยการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อยให้ฟื้นอาชีพกลับมาเลี้ยงสุกร เพื่อให้มีปริมาณผลผลิตเข้าสู่ระบบโดยเร็ว หลังจากพื้นที่นอกระบบเกษตรกรต้องเลิกเลี้ยงหรือชะลอการเลี้ยงไปถึง 60% ของจำนวนผู้เลี้ยงทั่วประเทศ จากที่เคยมีถึง 200,000 ราย เลิกเลี้ยงไปแล้ว 120,000 ราย เหลือเพียง 80,000 รายในปัจจุบัน

ขณะที่ตลาดสดเทศบาล 1 เทศบาลเมืองยโสธร จ.ยโสธร นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผวจ.ยโสธร พร้อมด้วย น.ส.อลเวง ศรีหิรัญพาณิชย์จังหวัด และคณะ ได้ตรวจติดตามราคาเนื้อหมูแพงจากกลไกของตลาดที่สร้างปัญหาด้านกำไรของพ่อค้ารายได้น้อยขณะนี้ โดยนำหมูเนื้อแดง มาจำหน่ายให้กับประชาชน ในราคา 150 บาท/กิโลกรัม ครั้งที่ 2 พร้อมกัน 5 จุด จุดละ 200 กิโลกรัม/ต่อวัน ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน

จากการสอบถาม นางวรรณิศา โสภณวัฒน์ อายุ 54 ปี แม่ค้าขายเนื้อหมูที่ตลาดสดเทศบาล 1 เทศบาลเมืองยโสธร กล่าวว่า รับหมูเนื้อแดงมาในราคา 210 บาท/กิโลกรัม ขายปลีก 220 บาท หมูสามชั้นซื้อมา ราคา 220 บาท ขายปลีก 230 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งแพงมากและจำหน่ายให้ประชาชนมากกว่า 1 เดือนแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรดาคนที่ร้านขายเนื้อหมูในตลาดเทศบาลเมืองยโสธรนั้น เจ็บเหงางลงไปมากแทบไม่มีคนเดิน ส่วนโชนขายปลา ขายผัก จะคึกคักกว่า เพราะมีแม่ค้าตามหมู่บ้านรอบนอกได้พากันนำปลาจากสระและทุ่งนา ขุดหอย ขุดปู กบเขียดมาวางขายกันแทน

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรดาการจับจ่ายสินค้าจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนในตลาดท่ากลาง เทศบาลนครตรังพบว่า ผู้คนเริ่มบางตาลง จากปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น

นางวิภาสตร์ คงวัฒนานนท์ เจ้าของแผง 'ไก่ป่าไก่สด' กล่าวว่า 'ไก่สด'ขณะนี้มีการปรับราคาสูงขึ้นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2-3 บาท ปรับไล่ขึ้นตามราคาหมู จากเดิม 'ไก่สด' กิโลกรัมละ 47 บาท ตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่

กิโลกรัมละ 60 บาท หรือขึ้นมาแล้ว 13 บาท ในระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งตนนำมาขายที่ กิโลกรัมละ 65 บาท เอากำไรเพียง 5 บาท เพื่อให้ลูกค้าได้ซื้อ และสงสาร เพราะทุกคนก็เดือดร้อนจากราคาหมู และสินค้าอื่นๆ ที่แพงขึ้นทุกอย่าง เมื่อสอบถามกับเจ้าของฟาร์มไก่อว่า ทำไม่แพงขึ้น ได้รับคำตอบว่า เกิดจากอุบัติเหตุระหว่างขนส่งลูกไก่ประมาณนับล้านตัว ทำให้ไก่อหายไปจากระบบจำนวนมาก ราคาไก่จึงต้องปรับตัวสูงขึ้น เพราะของมีน้อย จึงทำให้พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนผู้บริโภคเดือดร้อน เช่นเดียวกับแผงอื่นๆ ราคาไก่สดจะอยู่ประมาณกิโลกรัมละ 65-68 บาท และจำเป็นต้องปรับราคาขึ้นต่อเนื่อง

นายอาชิม ดัดสายชล เจ้าของแผงไก่บั้งจิม ไก่สด กล่าวว่า ตอนนี้ราคาสินค้าปรับขึ้นทุกวัน ปรับขึ้นแล้วไม่ลง และปรับขึ้นครั้งละหลายบาท โดยราคาหมู ไก่ ที่ปรับขึ้น อยากให้รัฐบาลไปตรวจสอบกับบริษัทผู้ค้าอาหารว่า ขึ้นราคาเอาตามอำเภอใจ หรือขึ้นตามสภาพความเป็นจริง ขณะที่ราคาขายกลับลดลงเรื่อยๆ ทำให้กำลังซื้อของประชาชนไม่มีชาวบ้านจะขายกันหมด เพราะไม่มีช่องทางติดต่อผู้ ดังนั้น รัฐบาลควรจะช่วยปรับราคาขายปรับขึ้น ให้เหมือนกับราคาสินค้าหรือค่าครองชีพอื่นๆ เพื่อให้ทุกคนอยู่ได้

ส่วนนางสุนิศา ศรีกระจำง และนายมานพ ศรีกระจำง เจ้าของเชียงหมูสดเจ็ส กล่าวว่า ล่าสุดราคาหมูหน้าฟาร์มที่ตนสั่งซื้อมาได้ปรับราคาขึ้นอีกกิโลกรัมละ 5 บาท เป็นกิโลกรัมละ 106 บาท ซึ่งเป็นการปรับขึ้นราคากลางวันพระ ทั้งที่ปกติจะปรับราคาขึ้นในช่วงทุกวันพระ ทำให้ตนเองเดือดร้อน โดยปกติจะขายวันละ 5 ตัว แต่ตอนนี้เหลือวันละ 3 ตัว หายไป 2 ตัว เพราะขายยากมาก คนซื้อลดลง ทั้งที่แผงของตนเองจะขายถูกที่สุดแล้ว ส่วนตัวมองว่าเป็นการจวยโอภาสปรับราคาขึ้น อยากให้หน่วยงานรัฐเข้าไปตรวจสอบอย่างจริงจังว่า การปรับราคาขึ้นเกือบทุกวันของหมูนั้น สมเหตุผลผลหรือไม่ เป็นการค้ากำไรเกินควร จวยโอภาสกับผู้บริโภค หรือมีการฮั้วกันด้านราคาหรือไม่ ถึงแม้ตนเองจะเข้าใจว่าหมูขาดตลาดจริง แต่ในการจำหน่ายนั้นแพงเกินจริงหรือไม่ เช่น หมูราคา 8,000 บาท แต่มาขาย 10,000 บาท หรือราคาอาหารปรับขึ้นตามความเป็นจริงหรือไม่

ทางด้านประชาชนชาวตรังที่มาซื้อสินค้าในตลาดสดก็บอกว่า ขณะนี้เลิกกินหมูสักพัก



แล้ว เพราะแพงเกินไป หันมาซื้อไก่ ซื้อมาก แทน แม้ราคาจะเพิ่มขึ้น แต่ยังคงต่ำกว่าหมู อย่างไรก็ตาม ล่าสุดราคา กุ้ง หอย ปู ปลาบางชนิด ก็ปรับขึ้นมากต่อเนื่องในระยะเวลา 2 เดือน เช่น ปลากระพง ปรับขึ้นมาแล้วประมาณ 20 บาทต่อกิโลกรัม จึงทำให้ประชาชนเดือดร้อนหนัก เพราะหันไปซื้อสินค้าอะไรก็แพงทั้งสิ้น ขณะที่เงินในกระเป๋าไม่มี

ส่วนที่ตลาดไก่ ไก่ ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ กลางเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา บรรยายภาพเป็นไปอย่างเงียบเหงา มีลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้าอย่างบางตา โดยเฉพาะแผงขายเนื้อหมูชำแหละ ที่มีลูกค้าเลือกซื้อลดน้อยลง พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป โดยลดปริมาณการซื้อลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ด้านนายปรีชา เจริญเลิศวารกุล พ่อค้าขายหมูทอด ในตลาดไก่ ไก่ กล่าวว่า จำเป็นต้องปรับราคาขายหมูทอดเพิ่มสูงขึ้น จากเดิม ซีดละ 30 บาท ก่อชก ปรับเพิ่มขึ้นมาอีกซีดละ 5 บาท หลังราคาเนื้อหมูปรับเพิ่มสูงขึ้น จนขณะนี้ราคาหมูสามชั้นทอดซีดละ 55 บาท หมูเนื้อแดงทอด ซีดละ 50 บาท ทำให้ลูกค้าซื้อลดน้อยลงไปกว่าร้อยละ 80 แต่ถ้าไม่ปรับราคาขึ้นมาอีกก็อยู่ไม่ได้ เพราะต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นมาก ส่วนข้าวหมูทอดถลอก 30 บาทปรับเพิ่มเป็น 40 บาท ข้าวเหนียวหมูทอดจาก 20 เป็น 30 บาท โดยจะให้ขายราคาเดิมแต่ลดปริมาณลงก็ไม่ได้ เพราะลูกค้าเองก็จะกินไม่อิ่ม จึงอยากให้เร่งแก้ไขปัญหานี้

น.ส.นัตริ์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สายหูดราคาเนื้อหมูแพงมาจากโรคระบาดในหมูเมื่อปี 2564 ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูไม่มีเงินทุนจึงหยุดเลี้ยงชั่วคราว ส่งผลให้ขาดแคลนลูกหมู ทำให้หมูเป็นเข้าสู่ตลาดน้อยลง กระทรวงพาณิชย์เป็นห่วงผู้บริโภคด้วยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจัดกิจกรรมลดราคาช่วยเหลือประชาชน จำหน่ายเนื้อหมูราคาถูก ตั้งแต่วันที่ 6-15 ม.ค.65 จำนวน 4 จุด จุดละ 100 ก.ก. ทุกวัน ใน อ.เมือง ร้านเจริญที่อาหารแช่แข็ง ตรงข้ามสำนักงานควบคุมโรคสวนตุลา อ.หาดใหญ่ เชียงหมูคุณกิตติพล ชั่วชมณี ริมถนนรัตนอนุทิศ อ.นาหม่อม และเชียงหมูคุณเจริญ บัวเพชร ริมถนนข้างป้อมตำรวจสี่แยกนาหม่อม เนื้อแดงราคา ก.ก.ละ 150 บาท”

รายงานข่าวจากบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย จำกัด เปิดเผยว่า ช่วงครึ่งแรกปี 2565 ราคาเนื้อสุกรจะยังขึ้นสูงและอาจปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีนและช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายได้สมมติฐานที่การระบาดของโควิดในประเทศไม่รุนแรง ขณะที่มาตรการต่างๆ ของภาครัฐมีส่วนช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้บ้าง แต่คงต้องรอจนกว่าผลผลิตสุกรรอบใหม่จะเริ่มทยอยเข้าสู่ตลาดในช่วงครึ่งปีหลัง ราคาเนื้อสุกรจึงจะย่อตัวลง

เศรษฐกิจไทยในช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมา แม้ยังคงไม่ได้ฟื้นตัวกลับสู่ระดับเดิมก่อนโควิด-19 แต่กลับเริ่มเห็นสัญญาณการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ สะท้อนผ่านราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ปรับเพิ่มขึ้น ทั้งราคาพลังงานและอาหารสด โดยเฉพาะราคาเนื้อสุกรที่ปรับตัวสูงสุดในรอบ 10 ปี โดยราคาเนื้อสุกร (เนื้อแดง) ล่าสุดขยับมาอยู่ที่ราว 200 บาทและคาดว่าราคาอาจจะขยับสูงขึ้นอีก ส่งผลให้ผู้ประกอบการขายปลีกเนื้อสุกร (หมูเขียง) โดยเฉพาะรายย่อย และผู้ประกอบการร้านอาหารหลายรายเริ่มแบกรับต้นทุนไม่ไหว จนต้องทยอยปรับเพิ่มราคา หรือแม้กระทั่งชะลอ/หยุดขายชั่วคราว

ทั้งนี้ คาดว่าราคาเนื้อสุกรเฉลี่ยตลอดทั้งปี 2565 จะยังคงเคลื่อนไหวในระดับสูง โดยราคาอาจอยู่ในกรอบ 190-220 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นราว 30% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่งผลให้ผู้ประกอบการขายปลีกเนื้อสุกร (หมูเขียง) โดยเฉพาะรายย่อยที่มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 5,000 รายทั่วประเทศไม่สามารถแบกรับต้นทุนได้

จากราคาเนื้อสุกรที่เพิ่มขึ้น อาจทำให้ผู้บริโภคบางส่วนหันไปบริโภคเนื้อสัตว์อื่นๆทดแทน ซึ่งจะผลักดันให้ราคาเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะไก่ปรับสูงขึ้นตาม นอกจากนี้ ราคาวัตถุดิบอาหารอื่นๆ เช่น ผัก น้ำมันพืชก็มีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยประเมินว่า จากราคาเนื้อสัตว์ (เนื้อสุกรและเนื้อไก่) และวัตถุดิบอาหารที่สำคัญอื่นๆ ที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้น น่าจะกดดันให้ค่าใช้จ่ายด้านอาหารของผู้บริโภคลดน้อยลงเดือนในปี 2565 เพิ่มขึ้นราว 8-10% ซึ่งส่วนนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ที่ก็เริ่มมี

สัญญาณปรับตัวสูงขึ้น เช่น ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม) ค่าเดินทาง เป็นต้น ส่วนทางกับราย ได้ครัวเรือนที่ยังคงเปราะบางซึ่งสะท้อนถึงกำลังซื้อครัวเรือนที่น่าจะยังไม่มีฟื้นตัวขึ้น

ด้านนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ. เตรียมเสนอแนวทางอุดหนุนราคาแก๊สหุงต้ม (แอลพีจี หรือแก๊สปิโตรเลียมเหลว) ให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีกำหนดการประชุมช่วงกลางสัปดาห์หน้า พิจารณาที่เห็นชอบ เพิ่มเติมจากปัจจุบันมาตรการตรึงราคาไว้ 318 บาท/ถังขนาด 15 กิโลกรัม (ก.ก.) จะสิ้นสุดลงวันที่ 31 ม.ค.นี้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

อย่างไรก็ตาม จากการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้า ใ้อุดหนุนราคาแก๊สหุงต้มตั้งแต่เดือนเม.ย.2563 จนถึงปัจจุบันสถานะเงินกองทุนในส่วนของบัญชีแอลพีจีติดลบ 23,178 ล้านบาท แต่หากรวมกับเงินจากบัญชีน้ำมันที่มี 17,233 ล้านบาท สถานะกองทุนสุทธิจะติดลบ 5,945 ล้านบาท

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้ประเมินทิศทางราคาแก๊สหุงต้มอยู่ในช่วงขาลง ปัจจุบันอยู่ที่ 412 บาท/ถัง 15 ก.ก. จากช่วงเดือนค.ค.2564 หากรัฐไม่มีมาตรการใดๆ เข้ามาอุดหนุนราคาแก๊สหุงต้มที่แท้จริงจะปรับตัวขึ้นไปสูงถึง 440 บาท/ถัง 15 ก.ก.

“แนวทางการปรับขึ้นราคาแก๊สหุงต้มอาจเป็นไปได้ทุกรูปแบบ ทั้งการปรับขึ้นแบบขั้นบันไดไตรมาสละ 1 บาท/ถัง 15 ก.ก. หรืออาจปรับขึ้นทันที 2-3 บาท แต่แนวทางนี้คงเป็นไปได้ยาก ส่วนราคาจะปรับขึ้นไปจนถึงเพดานที่เท่าไรนั้น ยังไม่สามารถระบุได้ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะทยอยปรับขึ้นไปจนชนเพดานราคาก่อนเกิดโควิดที่ 363 บาท/ถัง 15 ก.ก. หรืออาจทยอยปรับขึ้นไปอยู่ในระดับหนึ่งที่เหมาะสม เพื่อลดภาระการอุดหนุน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับ กบง.จะพิจารณา”

รายงานข่าวแจ้งว่าในส่วนของค่าไฟฟ้า เป็นไปตามมติคณะกรรมการกิจการพลังงาน (กพว.) ก่อนหน้านั้นที่เห็นชอบให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (ค่าเอฟที) งวดเดือน ม.ค.-เม.ย.2565 ในอัตรา 1.39 สตางค์ต่อ



หน่วย เพิ่มขึ้น 16.71 สตางค์ต่อหน่วย จาก -15.32 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้อัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บกับประชาชนงวดเดือนม.ค.-มี.ค.อยู่ที่ 3.78 บาทต่อหน่วย จากงวดเดือนก.ย.-ธ.ค. 2564 อยู่ที่ 3.61 บาทต่อหน่วย ตามสูตรการปรับอัตราค่าเอฟทีขึ้นแบบขั้นบันได ทำให้ค่าเอฟทีปรับเพียง 22.50 สตางค์ จากค่าเอฟทีที่แท้จริงต้องสูงขึ้นอยู่ที่ 48.01 สตางค์

นายประภักดิ์ โทษสุชน รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังมีเอกสารจากคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ยืนยันการตรวจซากหมูที่ป่วยตายกะทันหัน ว่าเกิดจากการติดเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาหมู หรือเอเอสเอฟ ว่า ส่วนตัวยังไม่เห็นเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการว่าหมูในประเทศไทยมีการป่วยตายโดยโรคเอเอสเอส ดังนั้นขอดูรายละเอียดก่อน ส่วนวันที่ 8 ม.ค. จะเรียกประชุมปศุสัตว์และเกษตรกรคนเลี้ยงหมูประมาณ 200 คน ที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรึ ที่เร่งสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยให้มีการเลี้ยงหมู เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อย ของคนไทย

# เอกชนจี้กักตุนหมูแพง

## เร่งแก้ไข ทั้งระบบ ฟีนอาชีพ เกษตรกร เกษตรกรใช้ยารัฐ แก้ปัญหาหมูทั้งระบบ ยกนิ้ว ◆ อ่านต่อหน้า 7

หมูแพง □ ต่อจากหน้า 1

แนวทางดึงเกษตรกรฟีนอาชีพ เพิ่มชีพหลายหมู ขอเร่งเยียวยา-หาเงินช่วยเหลือคนเลี้ยงหมูเหมือนภาคเกษตรอื่น ๆ เน้นย้ำต้องปล่อยกลไกตลาดทำงานเสรี ขณะที่ พพร.จี้เกษตรกรพาณิชย์ แก้ปัญหาหมูแพงแรงทุบสถิติ หวังช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน ข้อเสนอกรมศ.เศรษฐกิจหรือแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร กลไกตลาดหมูแพงยาวตรุษจีน-สงกรานต์ ชี้น้ำมัน-ผัก-น้ำมันพืช ย่อปรับขึ้นตามต้นทุนจ่ายคนไทยพุ่ง 8-10%

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. นายสุนทรภรณ์ สิงห์รีวงศ์ นายกษัตริย์ผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ เปิดเผยว่า กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร สนับสนุนแนวทางแก้ปัญหาสุกรของภาครัฐ โดยส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อยให้ฟีนอาชีพกลับมาเลี้ยงสุกร เพื่อให้มีปริมาณผลผลิตเข้าสู่ระบบโดยเร็ว หลังจากต้องเลิกเลี้ยงหรือชะลอการเลี้ยงไปถึง 60% ของจำนวนผู้เลี้ยงทั่วประเทศ จากที่เคยมีถึง 2 แสนรายเหลือเพียง 80,000 ราย โดยภาครัฐต้องสนับสนุนเกษตรกรให้กลับมาดำเนินการเลี้ยงให้ได้เร็วที่สุด เพื่อแก้ปัญหาสะสมที่เกษตรกรต้องแบกรับมาตลอด ทั้งเรื่องการเร่งจ่ายเงินชดเชยคงค้างให้กับผู้เลี้ยงที่ประสบปัญหาเรื่องโรคในสุกร และได้รับผลกระทบจากมาตรการของภาครัฐ ที่กำหนดให้มีการทำลายสุกร เพื่อป้องกันควบคุมและกำจัดโรค รวมถึงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากเหตุนี้ท่วม

ใหญ่ในช่วงก่อนหน้า เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนในการเริ่มต้นเลี้ยงสุกรใหม่

นอกจากนี้จะต้องสร้างแรงจูงใจและสร้างความมั่นใจ ด้วยการประกันภัย กรณีที่กลับมาเลี้ยงใหม่แล้วเกิดความเสียหาย ต้องชดเชยในทันที การเพิ่มปริมาณหมูขุนให้กลับมาใกล้เคียง 18-19 ล้านตัวต่อปี ต้องใช้เวลา 1-2 ปีภาครัฐต้องเร่งช่วยคนเลี้ยงหมูให้เหมือนกับการเยียวยาภาคเกษตรอื่น ๆ โดยเฉพาะการจัดการแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การช่วยลดหนี้ พักหนี้หรือพักดอกเบี้ย พร้อมเร่งช่วยลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุด รวมถึงเลื่อนจ่ายภาษีของเกษตรกรออกไปก่อน และต้องปล่อยให้ราคาซื้อขายเป็นไปตามกลไกตลาด

สำหรับแนวทางแก้ปัญหา ด้วยการคงส่งออกสุกรไปต่างประเทศนั้น ข้อเท็จจริง ขณะนี้การส่งออกหยุดไปโดยอัตโนมัติ จากปริมาณสุกรที่หายไปจากระบบและไม่เพียงพอในตลาดในประเทศ ประกอบกับสุกรไทยมีต้นทุนสูงและราคาปรับเพิ่มขึ้นจึงไม่สนใจในการส่งออก ส่วนที่แนะนำให้แก้ปัญหาโดยการนำเข้าสุกรจากต่างประเทศเป็นการชั่วคราว จะยิ่งซ้ำเติมปัญหา เพราะคนไทยต้องเสี่ยงกับสารเร่งเนื้อแดงที่อาจปนเปื้อนมากับผลิตภัณฑ์สุกรต่างประเทศ เกษตรกรต้องเสี่ยงกับโรคสุกรที่อาจติดมากับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมถึงผลกระทบต่อวงจรการผลิตสุกรทั้งอุตสาหกรรม ต่อเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชไร่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ภาคเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การเลี้ยง จนถึงภาคธุรกิจอื่น ๆ ตลอดห่วงโซ่ ที่ต้องล่มสลายเนื่องจากสุกรไทยไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับสุกรต่างประเทศได้

ที่ร้านโกเล็กข้าวเหนียวหมูทอดห่อใบตอง เจ้าอร่อยเจ้าดังในเมืองสงขลา บริเวณหน้าไประชัย ถนนนครใน เขตเทศบาลนครสงขลา จ.สงขลา เปิดขายมา 15 ปี มีเมนูข้าวเหนียวหมูทอดสมุนไพร 4 รสชาติ หมูทอดใบมะกรูด หมูแดงรสหวาน หมูสามชั้นทอดกระเทียมพริกไทย และหมูทอด แม้ว่าราคาหมูจะแพงขึ้น แต่ทางร้านกลับยังคงครึ่งราคาเดิม ห่อละ 15,20 และ 30 บาท มีเพียงหมูทอดอย่างเดียวปรับขึ้น 5 บาท จากซัดละ 40 บาทเป็นซัด

ละ 45 บาท เนื่องจากราคาต้นทุนสูงขึ้น โดยนางภักจิรา คำแถม อายุ 45 ปี เจ้าของร้านบอกว่าที่ขายราคาเดิม เนื่องจากมีเจ้าประจำส่งหมู ชื่อนมาเป็นก้อมาสดาโลดเอง จะถูกกว่าซื้อเป็นกิโลกรัม แม้ได้รับผลกระทบแต่พยายามขายราคาเดิม

ขณะที่แผงจำหน่ายหมูสดในตลาดสดจ.ตรัง จากการสำรวจแผงขายหมูพบว่าบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา จากการที่เนื้อหมูมีราคาแพงอย่างมาก ทำให้ประชาชนซื้อเนื้อหมูลดลง โดยนางหวัน แต่งสวน แม่ค้าขายหมูกล่าวว่า เนื้อหมูมีราคาแพง ต้องลดการสั่งมาจำหน่ายให้กับประชาชน จากปกติสั่งมาจำหน่ายวัน 8 ตัว ปัจจุบันสั่งมาวันละ 1-2 ตัวส่งผลกระทบต่อยอดขายลดลงและส่งผลกระทบบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก และคาดว่าราคานเนื้อหมูจะมีราคาสูงขึ้นไปถึงช่วงเทศกาลตรุษจีน

นายสันหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ(กมธ.) การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่าจากปัญหาราคาเนื้อหมูในตลาดราคาแพง โดยราคามตลาดทั่วไปพบว่ามีราคาสูงถึงกว่า 200 บาท/กิโลกรัม ส่งผลกระทบบต่อพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้น สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

นายสันหพจน์ กล่าวด้วยว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ควรจัดเตรียมมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แม้ว่าปัจจุบันจะมีมาตรการห้ามส่งออกเนื้อหมูไปยังต่างประเทศตั้งแต่เดือน ม.ค.-เม.ย. 65 ช่วยเพิ่มปริมาณหมูในประเทศแก่ประมาณ 1 ล้านตัวเท่านั้น เช่นเดียวกับโครงการลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกรพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อยไม่สามารถเข้าถึงได้ ทำให้กลายเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ” นายสันหพจน์ กล่าวและว่าในสัปดาห์ที่ถัดเตรียมยื่นเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม กมธ.เศรษฐกิจ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือด



ร้อนของพี่น้องประชาชน และจะเสนอให้กับ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป

วันเดียวกัน ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย ได้ออก

รายงานระบุว่า ราคาเนื้อสุกรในปี 65 เพิ่มสูง  
ขึ้นมาจากทั้งปัญหาโรคระบาดในสุกร ต้นทุน  
การผลิตที่เพิ่มขึ้น และการลดลงของเกษตรกร  
เลี้ยงสุกรรายย่อย ส่งผลให้เกิดการขาดแคลน  
ปริมาณเนื้อสุกรในตลาด โดยคาดว่าในช่วงครึ่ง  
แรกของปี 65 ราคาเนื้อสุกรจะยังยืนสูงและอาจ  
ปรับเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะก่อนช่วงเทศกาล  
ตรุษจีน และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่  
มาตรการของภาครัฐมีส่วนช่วยบรรเทาสถานการณ์  
ได้บ้าง แต่ต้องรอจนกว่าผลผลิตสุกรรอบ  
ใหม่ จะเริ่มทยอยเข้าสู่ตลาดในช่วงครึ่งปีหลัง  
ราคาเนื้อสุกรจึงจะลดลง

ทั้งนี้ คาดว่าราคาเนื้อสุกรเฉลี่ยตลอดทั้ง  
ปีจะอยู่ที่ประมาณ กก.ละ 190-220 บาท เพิ่ม  
ขึ้นประมาณ 30% เมื่อเทียบกับปีก่อน และอาจ  
ผลักดันให้ราคาเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อไก่ปรับ  
สูงขึ้นตาม นอกจากนี้ราคาวัตถุดิบอาหารอื่น ๆ  
เช่น ฝัก น้ำมันพืช มีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้นเช่น  
กัน และจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านอาหารต่อคน  
ต่อเดือนของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 8-10%.